



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 25 มีนาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท	ไทยโพสต์
2. แก้วปาล์มตกเจอทางตัน ส่งออกสะดุด	ฐานเศรษฐกิจ
3. แฉปมแต่ง'อีซซ'เข้ากรู ดัน'ธนวรรณ'เสียรักษาการผู้ว่ากยท.	ฐานเศรษฐกิจ
4. วัคซีนสุนัขบ้าน-ปศุสัตว์รุ่น 'อริบตี'ขอย้าย สลับกับ'สรวีศ'ผู้ตรวจคร.	มติชน
5. พณ.หวั่น'มะกัน'ได้'จีน'กระทบไทย เจ็ฉอดปิดพื้้นแกรมมี-ชัยบรองปร.	มติชน
6. สธ.ยันไขหวัดนกระบาดโคราชข่าวเก่าปีที่แล้ว	ไทยโพสต์
7. คอล้มน์ วาไรตี้สัตว์เลี้ยง: เก็บภาษีสุนัข-แมวทำได้จริงหรือไม่??	เดลินิวส์
8. ตั้งกก.สอบ'วัคซีนปลอม'สะพัดหวัดนกป่วนโคราช	มติชน
9. FARMERS URGE RAOT TO PAY HEED	Bangkok Post
10. พท.สะกดคลองคนโกง!เหน็บ4ปีมีแต่คอร์รัปชัน	ไทยโพสต์
11. ภาพข่าว: ทันสถานการณ์: "กฤษฎา" สั่งสอบโครงการแก้มลิงโคราช	โพสต์ทูเดย์
12. 'สมชัย'เก็บของลับให้ภัย'บึกตัก'ขอพักผ่อนไม่เรียกร้อง	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 2

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และได้น้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาต่อยอดเป็นโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์สู่นานาประเทศ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของการพัฒนา

ระดับนานาชาติ โดยองค์การสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคต

ซึ่งโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระ

ยุคลบาท” จัดขึ้นครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11

- 20 มีนาคม 2561 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บรูไนดารุส

ซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

กัมพูชา ลาว เมียนมา สิงคโปร์ และไทย ประเทศละ

6 คน และผู้แทนเยาวชนจากประเทศที่ได้น้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน และ

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศละ

5 คน รวมเป็น 12 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

โดยคณะเยาวชนได้เดินทางมาเรียนรู้เกี่ยว

กับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พระบรม

ราโชวาท ทฤษฎี รวมถึงหลักคุณธรรมที่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถปิตर และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงใช้ในการทรงงานและ

การปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อยกระดับ

ความเป็นอยู่และความผาสุกของประชาชนชาวไทย

ทั้งแผ่นดิน โดยเยาวชนอาเซียนจะเดินทางไปศึกษา

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงของโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริในจังหวัดปทุมธานี อ่างทอง

ราชบุรี สระบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และ



กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านม เยาวชนอาเซียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย การเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาคอขวดในพื้นที่ราบลุ่ม และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดแสนฯ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง และศึกษาดูงานภายในศูนย์ศิลปาชีพลี้บัวทอง

นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมระหว่างกันในภูมิภาค ตลอด 10 วัน จะก่อให้เกิดความสามัคคีและมีมิตรภาพที่ดี รวมทั้งได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อ



เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติของตน และเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและอย่างยั่งยืนร่วมกันตลอดไป

# แก๊ปาล์มตก เจอทางตัน ส่งออกสะดุด

## ปาล์มมาเลย์ถูกกว่าไทย

แก๊ปาล์มราคาปาล์มตกต่ำถึงทางตัน พลังงานกุ่มขมับสั่งผู้ค้าน้ำมันสต็อกปี 100 เพิ่มไม่ได้ ถึงเก็บเต็ม แกรมแบกภาระหนักจากที่เก็บแล้ว 55 ล้านลิตร ขณะที่ส่งออกไม่ได้ตามเป้า มีปัญหาการค้าถูกกว่ามาเลเซีย สต็อกซีพีไอยังสูงที่ 4.82 แสนลิตร

การแก๊ปราคาผลปาล์มน้ำมันที่ตกลงมาต่ำกว่า 4 บาทต่อกิโลกรัม กำลังเป็นปัญหา

**ต่อหน้า 15**

### ข่าวต่อ แก๊ปาล์ม

ที่ภาครัฐปวดหัวว่าจะหาทางแก๊ได้อย่างไร เนื่องจากล่าสุดพบว่าปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีไอยังอยู่ในระดับ 4.82 แสนตัน เกินกว่าสต็อกความเป็นจริงที่ระดับ 2.5 แสนตัน แม้ว่าที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มส่งออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 รวมทั้งกระทรวงพลังงานสั่งให้ผู้ค้าน้ำมันเก็บสต็อกไปโอดีเซลหรือปี 100 เพิ่มขึ้น ยังไม่สามารถลดสต็อกซีพีไอได้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ของผลผลิตที่จะออกมา

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานพิจารณามาตรการระบายสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีไอ) พบว่า ขณะนี้ผู้ค้าน้ำมัน 7 ไม่สามารถเก็บสต็อกปี 100 เพิ่มได้อีกแล้ว เนื่องจากถึงเก็บเต็ม ปัจจุบันผู้ค้าน้ำมัน 7 ทุกราย เก็บสต็อกปี 100 รวมกันประมาณ 55 ล้านลิตร โดยเฉพาะ ปตท. และบางจากที่ แกร็บสต็อกจำนวนมาก โดยกลุ่ม ปตท. รวมอยู่ที่ประมาณ 52 ล้านลิตร ส่วนบางจากสต็อกซีพีไออยู่ที่ 1.35 หมื่นตัน

โดยกรมได้รายงานไปยังนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ระบุว่าสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน

ค่อนข้างน่ากังวล เนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหม่ทยอยเข้ามาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้สต็อกซีพีไอเพิ่มสูงขึ้นอีก หากกระทรวงพลังงาน จะสั่งการให้ผู้ค้าน้ำมัน 7 เพิ่มสต็อกอีกคงไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว เพราะถึงเก็บเต็ม และเป็นมาตรการที่สามารถช่วยเหลือได้ชั่วคราวเท่านั้น จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาแบบถาวร โดยที่ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมจะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการทุกรายเพื่อขอความร่วมมือให้เก็บสต็อกไว้เต็มถึงเหมือนเดิม แต่สามารถหมุนเวียนนำ ปี 100 ออกมาใช้และซื้อเก็บให้เต็มถึงต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพ ปี 100 ไม่ให้เสียหายและช่วยพยุงราคาผลผลิตปาล์มไม่ให้ต่ำกว่านี้ได้

“ที่ผ่านมามีสามารถส่งออกซีพีไอไปต่างประเทศได้ เพราะราคาของไทยถูก แต่ขณะนี้ราคาส่งออกของมาเลเซียกลับมาถูกกว่าของไทย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญ อีกทั้ง การที่ประเทศในแถบสหภาพยุโรปกำลังมีมาตรการไม่รับซื้อซีพีไอที่มาจากแถบเอเชีย เป็นการจำกัดตลาดส่งออกให้แคบลงอีก”

ทั้งนี้ แนวทางที่กรมจะช่วยระบายสต็อกปาล์มของประเทศไทยจะต้องผลักดันให้รถยนต์สามารถใช้มาตรฐานน้ำมันไปโอดีเซลปี 10 จากปัจจุบันที่กำหนดให้ใช้เพียงน้ำมันไปโอดีเซลปี 7 จะช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันปาล์มได้มากขึ้น โดยปัจจุบันการใช้ปี 7 ช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มได้ 4.2-4.5 ล้านลิตรต่อวัน หากเพิ่มเป็น ปี 10 จะช่วยดูดซับได้ 6 ล้านลิตรต่อวัน และหากในอนาคตเป็นปี 20 จะช่วยให้ความต้องการใช้ปี 100 เพิ่มสูงมากขึ้น

โดยมาตรการผลักดันการใช้ปี 10 ยังไม่สามารถดำเนินการออกเป็นประกาศกรมได้ เนื่องจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังไม่ยอมรับผลการศึกษาในค่ามาตรฐานบางประการของกรม ขณะที่การผลักดันการใช้ปี 20 ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำไปใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560-มีนาคม 2561 ในปริมาณ 1.4 แสนตัน ซึ่งถือว่าเป็นการส่งออกได้ตามเป้า และจะยังคงเป้าผลักดันการส่งออกให้อยู่ระดับ 1.4 แสนตันต่อ 3 เดือน เพื่อพยุงราคาผลผลิตปาล์มไม่ให้ตกต่ำ สำหรับราคาผลปาล์มดิบคุณภาพ น้ำมันที่ 17% ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 3.40-3.70 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนที่เกษตรกรขายผลปาล์มให้โรงสกัดได้ราคาต่ำนั้น เนื่องจากบางพื้นที่มีผลปาล์มสดออกมาและคุณภาพน้ำมันไม่ได้ตามมาตรฐานราคาซื้อจึงต่ำกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม ■

# แอปมแดง 'อีอีซี' เขากรุ

## >> ดัน 'ธนวรรธน' เสียบรักษาการผู้ว่ากยท.

ย้อนสารพัดปัญหา เด็ง "อีอีซี" เขากรุสำนักงาน กยท ชาวสวนเฮ ยกนิ้ว "ประยุทธ์-ภคินี" มาถูกทางแล้ว "ไทยรับเบอร์ช" ได้ที่ถอนหุ้นบริษัทร่วมทุน รัฐมนตรีเกษตรฯ เจริญแก่นนำอย่างหาหรือตันราคา 26 มี.ค.นี้ "ธนวรรธน" ว่าที่ รักษาการผู้ว่าการกยท. รอประกาศบอร์ดแต่งตั้งก่อนลุยงาน

จากที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ให้นายอีอีช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทยและยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้น

สำหรับนายอีอีช คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งย้อนรอยไปก่อนหน้านั้นในการสรรหาผู้ว่าการ กยท. กว่าจะได้นายอีอีช มาเป็นผู้ว่าการได้มีการล้มกระดานไป 3-4 รอบ ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหาในขณะนั้นคือนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีต รองปลัดกระทรวงเกษตรและ



▲ อีอีช สุขสะอาด

สหกรณ์ (ปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ) ครั้นพอประกาศชื่อนายอีอีชไม่ทันข้ามคืนก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นจากชาวสวนยางและอดีตนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ยอมรับ พร้อมแฉปมทุจริตสมัยที่เขานั่งเป็นผู้อำนวยการองค์การตลาด จนต้องหาหลักฐานมายืนยัน แต่ทุกวันนี้ชาวสวนจำนวนมากก็ยังไม่เชื่อและไม่ยอมรับ

กระทั่งมาแตกหักเมื่อปลายปี 2559 เมื่อบอร์ด กยท. มีมติเทขายยางในสต็อก 2 โครงการ จำนวน 3.1 แสนตัน ช่วงนั้นราคายางแผ่นดิบราคาอยู่ที่ 80.29 บาท

ต่อกลีกรัม (กก.) ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 86-87 บาท/กก. จากวันนั้นราคาตกก็ค่อยๆ ตกต่ำลงเรื่อยๆ นายอีอีชตกที่นั่งกลาย เป็น "ตัวปัญหา" ของชาวสวนยาง ทำอะไรก็ผิด ไม่ว่าจะนำเงินไปลงขันกับบริษัทร่วมทุนอย่าง พารา จำกัด กับ 5 บริษัทค้ายางรายใหญ่ การจัดจ้างเอกชนปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางพารา (Cess) โดยจะหักรายได้ก่อนจัดเก็บ 5% โดยอ้างมติบอร์ด (พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานบอร์ด กยท.) เดินหน้าไม่ฟังเสียงเกษตรกรสหภาพแรงงาน กยท. แม้กระทั่งรัฐมนตรีเกษตรฯ ที่กำกับดูแลก็ไม่สามารถยับยั้งได้ จนในที่สุด "บิกตู" ถึงทางเลือกเพื่อลดกระแสกดดันรัฐบาล ยอมแดงเด็กในคาถาเพื่อนรักเขากรุสำนักนายกรัฐมนตรีแบบรักษาน้ำใจคือยังได้รับคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทยและยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิม

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) เผยว่าเป็นข่าวดี ที่นายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟังเสียงเรียกร้องของชาวสวนยางทั่วประเทศ ดีใจและขอบคุณ เชื่อว่าราคายางในช่วงเปิดกรีดประมาณเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้จะขยับดีขึ้นแน่นอน

เช่นเดียวกับนายตีระ ศรีชาย แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง

กล่าวว่า ชาวสวนยางรู้สึกชื่นชมยินดี และพอใจต่อการตัดสินใจของนายกษ.ในครั้งนี้ ซึ่งมีกระแสตอบรับจากชาวสวนยางทั่วประเทศ และหวังว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และในวันที่ 26 มีนาคมนี้ นายกฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรฯ ได้เชิญตัวแทนชาวสวนยางจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ

ด้านนายวรเทพวงศา สุทธิกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บมจ.) กล่าวว่า บริษัทจะถอนหุ้นที่ร่วมทุนในบริษัท ร่วมทุนยางพารา จำกัด ซึ่งได้ร่วมลงทุนไป 100 ล้านบาท ส่วนอีก 100 ล้านบาททางบอร์ดบริษัทไม่อนุมัติจ่ายตั้งแต่แรกแล้ว

ด้านนายธนวรรธน พลวิชัย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กยท. (ผู้แทนผู้ประกอบการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า) ว่าที่รักษาการผู้ว่าการคนล่าสุด เผยว่า หากบอร์ดมีประกาศแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้ว่าการ กยท.จริงอย่างเป็นทางการจึงจะสามารถให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจ รวมถึงเรื่องต่างๆ ได้ ■

# วัคซีนสุนัขบ้าน-ปศุสัตว์รุ่น 'อธิบดี' ขอย้าย

## สลับกับ 'สรวิศ' ผู้ตรวจฯ.แจงหวัดนกระบาด ข้อมูลปี60-สร.ยังห่วง ซ้ำปิดข่าวเสี่ยงโรคลาม

อธิบดี คร.ชี้ใช้หวัดนกระบาด โคราชของเก่าปีก่อน แจง จัดการหมดแล้ว-ยังไม่พบ คนป่วย ห่วงเด็กปิดเทอม เล่นสุนัข-แมว แนะ 3 ข้อ ป้องกัน (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

### สุนัขบ้า

#### ยอดติดเชื้อเสียชีวิตคงที่6ราย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 มีนาคม 2561 ได้รับรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย จาก 6 จังหวัด คือสุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์ ผลการตรวจตัวอย่างสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ วันที่ 1 มกราคม - 21 มีนาคม 2561 พบตัวอย่างผลบวกในพื้นที่ 37 จังหวัด จำนวน 444 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด 3,261 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.26 ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบคือสุนัข ร้อยละ 91.67 โค

ร้อยละ 5.86 และแมวร้อยละ 2.48 ส่วนผลบวกเฉพาะตัวอย่างสุนัข-แมว พบว่าไม่มีเจ้าของและไม่ทราบประวัติร้อยละ 41.14 และพบไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ทราบประวัติวัคซีนถึงร้อยละ 87.79

#### ปศุสัตว์ลุยฉีดวัคซีนแล้ว3ล้านตัว

นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าสำหรับการติดตามเรื่องสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติม จากที่มีการแถลงข่าวของกรมปศุสัตว์ไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันมีผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 6 ราย ส่วนแนวทางที่ภาครัฐจะออกกฎหมายต้องขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวนั้น หากมีการนำมาใช้ในทางปฏิบัติ เชื่อว่าจะทำให้สามารถควบคุมการเกิดโรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว และสุคนได้ เพราะจะทำให้การดูแล การฉีดวัคซีน และการทำหมันสุนัข และแมวเป็นไปอย่างมีระบบ และควบคุมการเกิดโรคได้ ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 23 มีนาคม มีการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวไปแล้ว 3,001,470 ตัว จากเป้าหมาย 8.24 ล้านตัว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ทั่วประเทศ สำหรับการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทำไปแล้ว 136,992 ตัว จากเป้าหมาย 300,000 ตัวในปีนี้ ขณะเดียวกันมีการอบรมอาสาปศุสัตว์ไปแล้ว 29,918 ราย ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า การประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวสะสม 39 จังหวัด 140 จุด ปัจจุบันคงเหลือ 26 จังหวัด 40 จุด เมื่อพื้นที่ที่เคยประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวไม่พบการระบาดแล้ว

#### นาแกสั่งกักสุนัข-แมวเขตระบาด

นายภพพล ประเสริฐสูงชัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการปศุสัตว์ อ.นาแก จ.นครพนม พร้อมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว อำเภอนาแก จ.นครพนม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประเมิน

สถานการณ์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระบาด ในพื้นที่ ต.พุมแก อ.นาแก รวมจำนวน 16 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีเขตพื้นที่รอยต่อ ต.สีชมพู อ.นาแก รวม 3 หมู่บ้าน และ ต.นาหมาก อ.นาหมาก รวม 11 หมู่บ้าน โดยมีการประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีการตรวจสอบพบสุนัขในพื้นที่บ้านโนนฮัง ต.พุมแก อ.นาแก กัดชาวบ้าน คือนายคิดสมัย พ้อสาร อายุ 52 ปี ชาวบ้านโนนฮัง หมู่ 12 ต.พุมแก อ.นาแก ก่อนเข้าไปตรวจรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปัจจุบันอาการปลอดภัยแล้วและมีการนำสุนัขไปตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าจึงต้องประกาศเป็นเขตโรคระบาด วางแผนควบคุม

นายภพพลกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่ม ในพื้นที่โรคระบาดพบเพียงตัวเดียว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง โดยได้ประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง 5 กิโลเมตร ในรัศมีหมู่บ้านแพร่ระบาด ให้มีการกักบริเวณสุนัขและแมว จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีเกือบ 2,000 ตัวในพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องกักบริเวณดูอาการ นอกจากนี้ยังต้องเร่งฉีดวัคซีนให้สุนัข แมวในพื้นที่จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์

#### ถกสอบวัคซีนนัดแรกสัปดาห์หน้า

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า กล่าวว่า ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องดำเนินการสอบสวนและให้มีข้อสรุปภายใน 30 วัน สำคัญสำคัญของการตรวจสอบมี 2 เรื่อง คือการสอบสวนกระบวนการขั้นตอนของมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการสอบสวนกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะต้องมีการสอบสวนอยู่ภายใต้ 2 เรื่องหลักดังกล่าว คาด

ว่าลัปดาห์หน้าจะมีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการ ส่วนว่าจะเชิญใครมาให้ข้อมูลหรือต้องสอบสวนบ้าง และจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรบ้างนั้น จะต้องรอผลการประชุมออกมา ก่อน สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องเชิญมาจากหลายส่วนหลายหน่วยงานเข้ามา ร่วม เช่น ตัวแทนจากสัตว์แพทยสภา

นายสรวีศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ตามที่นายภุชญา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันอังคารที่ 27 มีนาคมนี้

## อธิบดีปศุสัตว์ขอย้ายตัวเอง

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศในขณะนี้ นั่นล่าสุด ได้รับรายงานว่านายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จะขอย้ายตัวเองออกจากตำแหน่ง โดยผู้ที่ นายภุชญา บุญราช จะแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งแทนคือนายสรวีศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์อภัย จะไปนั่งในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแทน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 27 มีนาคมนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับสาเหตุการขอย้ายตัวเองในครั้งนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่นายภุชญา ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยมีนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานกรรมการ

## คร.แจงใช้หวัดนกข้อมูลเก่าปี'60

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยไม่มีการประกาศต่อสาธารณะเพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวังว่า เข้าใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 มีการจัดการเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อมีคนกังวลก็เข้าใจว่าเป็นความปรารถนาดี ที่อยากให้มีการ

จัดการระบบแบบสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งจริงๆ ก็มีการจัดการมาตลอด โดยปัจจุบันมีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน มีกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นอกจากนี้ ยังร่วมเฝ้าระวังกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยในการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คนร่วมกันทั้งหมด มีการประชุมผ่านคณะกรรมการโรคอุบัติใหม่ในการพิจารณาเฝ้าระวังมาตลอด

## ชี้ยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนก

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีพบสัตว์ตายในสวนสัตว์ที่โคราชแม้จะเป็นของปีที่แล้ว แต่ยังเกิดคำถามว่ามีการลุกลามไปยังพื้นที่อื่นหรือไม่ และสรุปยืนยันเชื่อใช้หวัดนกตามข่าวหรือไม่ อย่างไร นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ขอให้ไปถามทางกรมปศุสัตว์ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทางคร.จะดูในเรื่องคนผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันเรายังไม่พบ ทั้งนี้สำหรับการประกาศโรคระบาดในสัตว์นั้น จริงๆ เรื่องนี้จะมีกระบวนการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อาทิ มีความปลอดภัยกับประชาชนหรือไม่ กระทบกับสังคมหรือกระทบเศรษฐกิจหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ก็น่าสนใจทางกรมปศุสัตว์ต้องดูหลายมิติ โดยคร.มีระบบเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างเชื่อโรคไข้หวัดนกชนิด H7N4 และ H7N9 ที่ต่างประเทศพบนั้นก็เฝ้าระวังอยู่ และมีระบบตรวจสอบตลอด อยากรดับชุมชนก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำงานตรงจุดนี้ คอยให้ข้อมูลแก่ประชาชน และเฝ้าสังเกตความผิดปกติในสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ในลัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และจะมีการหารือภาพรวมสถานการณ์โรคจากสัตว์สู่คน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในเรื่องนี้

แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุขและสัตวแพทย์ กล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ระบาดในปี 2560 จริง แต่เรื่องเพิ่งมาเปิดในช่วงเดือนสิงหาคมและระบาดไปจนถึงเกือบสิ้นปี 2560 แต่จริงๆ แล้วมีระบาดตั้งแต่ก่อนหน้านั้น ที่คนในแวดวงสาธารณสุขทั้งสัตว์และคนนั้นกังวลคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุ

หรือประกาศว่าไม่มีการระบาดแล้ว หรือพบเชื้อจริงแต่อย่างไร เพราะอาจกังวลจะกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่จริงๆ หากประกาศและมีการควบคุมโรคทุกฝ่ายน่าจะส่งผลดีกว่า ที่สำคัญขณะนี้พบในจีนอีกเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น หากไม่ประกาศเพื่อร่วมมือกันทุกฝ่าย และให้ประชาชนตระหนักในการเฝ้าระวังด้วยก็ทำให้อดห่วงไม่ได้ว่า เราจะควบคุมโรคทั้งจากสัตว์และอาจลุกลามมาถึงคนได้มากนักน้อยแค่ไหน

## สวนสัตว์โคราชโต้ข่าวลวง

น.ส.วนิดา แผลงปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์นครราชสีมา กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวโรคไข้หวัดนกระบาดภายในสวนสัตว์และมีการปิดข่าว่า ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวที่มิดคนผู้ไม่หวังดีสร้างกระแส ทำให้ประชาชนหลงเชื่อและตื่นกลัวพากันแชร์ออกไปกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในความเป็นจริง สวนสัตว์นครราชสีมาไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกแต่อย่างใด และไม่มีการปิดข่าตามที่ผู้กล่าวอ้าง เรื่องนี้สวนสัตว์นครราชสีมาได้ตรวจสอบข่าวดังกล่าวแล้ว ไม่มีชื่อ เป็นเพียงอ้างจากแหล่งข่าวในกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์ข่าวลวงนี้ออกไป เพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความแตกตื่น ทั้งนี้สวนสัตว์นครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาคอยตรวจสอบสัตว์ทุกชนิดอยู่อย่างต่อเนื่อง พร้อมป้องกันสัตว์ปีกจากภายนอกเข้ามาคลุกคลีกับสัตว์ภายในสวนสัตว์อย่างเข้มงวด จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสบายใจได้ว่าไม่มีการติดเชื้อไข้หวัดนกแน่นอน

## ปศุสัตว์ยันไม่พบหวัดนกระบาด

นสพ.สมชวน กล่าวถึงกรณีมีการอ้างว่าพบเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการรายงานและไม่มีการพบเชื้อไข้หวัดนกและการระบาดของเชื้อหวัดนกแต่อย่างใด สถานการณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับสัตว์ปีกในประเทศเป็นปกติ เรียบร้อยดีมากๆ ขณะเดียวกันในวันที่ 28 มีนาคมนี้ จะมีการส่งออกเนื้อไก่ไปยังจีนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งยืนยันว่ามีความปลอดภัยและปลอดภัย ปริมาณเนื้อไก่ที่ไทยส่งออกไปจีนประมาณ 15 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่า 30 ล้านบาท จะส่งไปยังจีนตรงด่านเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส่วนมาตรการการติดตามและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกนั้น ทำอย่างต่อเนื่อง

เนืองอยู่แล้ว

## อัศวินแจงเขตสวนหลวงมีติดเชื้อ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตสวนหลวงว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนนำสุนัขที่ถูกรถชนจากพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มาเลี้ยงบ้านพักอาศัยย่านซอยอ่อนนุช 36 เขตสวนหลวง เพื่อทำการรักษาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา แต่หลังจากรักษาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรักษาดูแลพบว่าสุนัขมีความดุร้ายขึ้น และได้กัดคนในบ้านเมื่อวันที่ 17 มีนาคม จึงได้นำสุนัขกลับไปรักษาอีกครั้งที่คลินิกเดิม จากนั้นสุนัขตัวดังกล่าวได้ตายลง จึงได้ส่งตรวจเชื้อในวันที่ 21 มีนาคม และพบว่ามีผลเป็นบวก ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สูดสาคร ตู๋จินดา จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค ซึ่งในเบื้องต้นได้ทำการกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบครัวที่นำสุนัขดังกล่าวมารักษา รวมทั้งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สัมผัสสุนัขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเร่งลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และค้นหาสัตว์ถูกกัดและผู้สัมผัสสัตว์ในรัศมี 5 กิโลเมตรต่อไป ขณะนี้ปศุสัตว์พื้นที่ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นมา โดยควบคุมพื้นที่รัศมี 5 กม.นับจากบริเวณซอยอ่อนนุช 36 เขตสวนหลวง โดยด้านทิศเหนือ ถึงแขวงสวนหลวง แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง และแขวงประเวศ เขตประเวศ ทิศใต้ ถึงแขวงบางจาก เขตพระโขนง และแขวงหนองบอน เขตประเวศ ทิศตะวันออก ถึงแขวงประเวศ เขตประเวศ และทิศตะวันตก ถึงแขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง และแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา โดยห้ามไม่ให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัขหรือแมว หรือซากสุนัขและแมวเข้าออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ และเมื่อพบสุนัขและแมวที่ป่วยตายในพื้นที่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกำหนดเขตควบคุมดังกล่าวจนถึงวันที่ 22 เมษายน

## พณ.ทวัน'มะกัน'โต้'จีน'กระทบไทย เจ็ดอดปิดพั้นแกรมมี-ชย์บรองปธ.

'เจ็ดอด'ปฏิเสธข่าวโดนปลดพั้นแกรมมี ชัยชัยบรอง ปธ.กลุ่มชาแนลฯ คุณนโยบาย  
พณ.สั่งจับตาสหรัฐโต้จีนขึ้นภาษีนำเข้า ระยะสั้นกระทบทางอ้อม (อ่านต่อหน้า 8)

### ต่อจากหน้า 1

### เจ็ดอด

#### รท.ผู้ว่ากท.ลั่นราคาข่างเกิน50บ.

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการข่างแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) กทท. เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ตนเองรักษาการผู้ว่าการกทท. เพื่อทำหน้าที่ระหว่างที่นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการข่างแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งนายธีรชยังรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการข่างแห่งประเทศไทย และยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น ซึ่งตามระเบียบยังต้องรอคำสั่งแต่งตั้งรักษาการอย่างเป็นทางการ โดยที่ประชุมของบอร์ดครั้งนี้ยังไม่ได้พูดถึงแนวทางการสรรหาผู้ว่าการ กทท.คนใหม่ ส่วนแนวทางการดูแลเกษตรกรและข่างพาราให้สูงขึ้น ยังเป็นแนวทางที่บอร์ด กทท.กำหนดไว้ ในระยะสั้นและระยะกลาง เน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมข่างอย่างครบวงจร

นายธนวรรธน์กล่าวว่า แผนงานระยะสั้นของ กทท.ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแนวทาง คือการดูแลรักษาเสถียรภาพราคาข่าง ต้องมีการเข้าไปขึ้นราคาและเข้าไปซื้อข่างในตลาด และ

ส่งเสริมให้มีการใช้ข่างพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะในหน่วยงานของภาครัฐ และส่งเสริมให้มีการระบายข่างไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ดำเนินการต่อเนื่อง สิ่งที่บอร์ด กทท.ต้องการสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของรัฐ คือ ต้องการให้ราคาข่างสูงขึ้น

"ราคาในใจก็อยากให้ทะลุโลกรัมละ 50 บาท โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาข่างที่เกษตรกรทั่วประเทศรับได้ คือ อยากให้เกินโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งจะต้องพยายามหาแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้ราคาข่างสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนในอนาคตจะมีการดำเนินการเรื่องผู้ว่าการ กทท. อย่างไร จะมีการรักษาการนานแค่ไหน ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน จะต้องรอคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการต่อไปก่อน" นายธนวรรธน์กล่าว

#### แกนนำสวนข่างจับปลดบอร์ดกทท.

นายสมจิต รุ่งไถ่ แกนนำเกษตรกรชาวสวนข่างพารา ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากมีคำสั่ง ม.44 ปลดผู้ว่าการข่างแห่งประเทศไทย (กทท.) ไปทำหน้าที่อื่น ล่าสุดราคาข่างพาราตกลงราคากิโลกรัมละ 2 บาท และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาภาคใต้ด้านราคาข่างที่กลุ่มเกษตรกรเรียกร้อง เนื่องจากมีข้ออ้างหลายประการ นอกจากนั้นยังมีปัญหาภายในจากนโยบายจัดจ้างเอกชนเป็นหน่วยงานจัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการส่งออกข่างพารา หรือ

เงินเชส เนื่องจากหลายฝ่ายเห็นว่าไม่เหมาะสม ดังนั้น หลังปลดผู้ว่าการ กทท.แล้ว หากปัญหายังไม่จบในระยะสั้นรัฐบาลควรพิจารณาปลดบอร์ด กทท.ทิ้งชุดเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วม รวมทั้งข้อเสนอนะและขอเรียกร้องให้ตัวแทนพรรคการเมืองบางพรรคที่มีฐานคะแนนเป็นชาวสวนข่างทั้งภาคใต้และภาคอีสานออกมาเสนอแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ

นายสุนทร รักรงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนข่าง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนข่างแห่งประเทศไทย (สคทท.) กล่าวว่า การสรรหาผู้ว่าการ กทท.คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องข่างโดยเฉพาะ นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ต้องรับรองว่าทำงานได้ราบรื่น แต่ด้วยท่าทีของบอร์ด กทท.ในปัจจุบันเชื่อว่าคงไม่มีบุคคลใดสนใจสมัครเข้าไปทำหน้าที่" นายสุนทรกล่าว

#### สหรัฐโต้จีนหวังหันทุ่มตลาดไทย

นางสาวชุติมา บุญประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) พิจารณาเก็บภาษีนำเข้าอัตรา 25% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.5% ของการนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐ และมีสินค้า 1,300 รายการสินค้าเข้าข่ายถูกเก็บภาษีนำเข้าแน่นอนว่า



ระยะสั้นสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคเศรษฐกิจโลกอาจเกิดความไม่เสถียรภาพในช่วงที่ยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐและจีนจะตอบโต้กันอย่างไรบ้าง ผลต่อค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย และตลาดทุนมีแนวโน้มชะลอตัว ราคาทองคำอาจปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าและความต้องการลงทุนในน้ำมันเพิ่มขึ้นในภาวะตลาดหลักทรัพ์มีความเสี่ยงซึ่งต้องติดตามค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด และหามาตรการใหม่รับมือมาตรการที่สหรัฐออกมาเพิ่มเติม

“ระยะสั้นผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกโดยตรงต่อไทยยังไม่ชัดเจน แต่ต้องติดตามผลกระทบทางอ้อมต่อสินค้าของไทยที่อยู่ห่วงโซ่การผลิตของจีน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเม็ดพลาสติก เป็นต้น อาจได้รับผลกระทบ ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคจีนที่ถูกสหรัฐเก็บภาษี เช่น เสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์อาจไหลเข้าสู่ไทยมากขึ้น ซึ่งต้องหาแนวทางติดตามและป้องกันไม่ให้เกิดการเข้ามาท่วมตลาดในไทย” นางสาวชุตติมากกล่าว

## พณ.ยึดเวทีเจซีเจงสหรัฐ

นางสาวชุตติมากกล่าวว่า กระทรวงไม่ได้มีนงอนใจ และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประจวบเหมาะว่าเดือนเมษายนนี้จะมีการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงและการลงทุนของไทย-สหรัฐ (Trade and Investment Framework Agreement Joint Council: TIFA JC) โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ซึ่งไทยจะเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อชี้แจงสิ่งที่ไทยดำเนินการ เช่น การยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จนหลุดจากบัญชีติดตามเป็นพิเศษ (PWL) การแก้ไขปัญหาระงับอย่างจริงจัง เป็นต้น และหลังจากนั้นจะมีการเยือนระดับรัฐมนตรีเพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมมือแก้ไขปัญหอุปสรรคทางการค้าและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-สหรัฐให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งสหรัฐถือเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย โดย 2 เดือนแรกของปี 2561 ไทยส่งออกไปสหรัฐมูลค่า 42,000 ล้านดอลลาร์ มีสัดส่วน 10.4% ของการส่งออกทั้งหมด ขยายตัว 8.2% สินค้าส่งออกสำคัญคือเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่อง

ประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น

## นักวิชาการชี้มีทั้งผลดี-ผลเสีย

นายอัคร พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หากสหรัฐและจีนยังเดินหน้าตอบโต้ทางการค้าโดยใช้มาตรการภาษีและอื่นๆ มาใช้ก็จะเกิดสงครามการค้าโลก จะไม่ใช่ว่าผลดีกับทั้งสองประเทศนี้ ซึ่งมีขนาดจีดีพีรวมกัน 30-40% ของโลก และกระทบต่อการค้าทั่วโลก รวมถึงอาเซียนและไทยด้วย โดยทางศูนย์กำลังศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตอบโต้เก็บภาษีนำเข้าของ 2 ประเทศ ว่ากระทบโดยตรงต่อไทยอย่างไรบ้าง อย่างสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 1,300 รายการ ซึ่งไทยมีการส่งวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้านั้นๆ ให้จีนก็จะเจอปัญหา ขณะที่จีนก็ตอบโต้เก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐกว่าร้อยรายการ ก็ต้องดูว่าไทยได้ประโยชน์อะไรที่จะส่งออกแทนจีนได้

“ไทยจะได้ทั้งผลเสียและผลดี หากเตรียมความพร้อมว่าอะไรที่ไทยเสีย และอะไรที่ไทยจะได้ประโยชน์จากส่งออกสินค้าทดแทน ทั้งเป็นโอกาสทั้งสินค้าสำเร็จรูปภาคอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป เพียงแต่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามและเตือนภัย หรือแนะนำผู้ประกอบการ เพราะอย่างไรผลกระทบจะเกิดขึ้นกับการส่งออกไทยและทั่วโลกภายใน 6 เดือนหลังจากนี้ หรือในครึ่งหลังปีนี้ หากปรับไม่ทันเหตุการณ์จะเสี่ยงการส่งออกขยายตัว 8% ตามต่อเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องติดตามคือจะใช้โอกาสดึงการลงทุนที่อาจลดลงขยายกำลังผลิต หรือลงทุนใหม่ในจีนมาประเทศอื่นแทน มาไทยได้อย่างไร” นายอัครกล่าว

## เตือนเม.ย.นี้บาทแข็งค่าอีก

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า เรื่องด่วนที่ต้องติดตามและมีแผนรับมือ คือติดตามรายงานนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐที่จะเปิดเผยในเดือนเมษายนนี้ อาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทแข็งค่าและผันผวนมากขึ้น อันจะเกิดผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกสินค้าของไทย และส่วนต่างกำไรของผู้ส่งออกที่จะต้องเผชิญกับความเสียหายมากขึ้นตามภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง สำหรับผลต่อไทยเบื้องต้น ศูนย์มองว่าจะกระทบต่อสินค้าส่งออกของไทย

ไปจีนในสินค้าขึ้นกลางประเภทแผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์โทรศัพท์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีน ดังนั้นการส่งออกสินค้าของจีนในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้ ในกลุ่มเทคโนโลยีน่าจะมีการเร่งส่งออกไปตลาดสหรัฐ ก่อนที่ราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้น และหากการเจรจา ระหว่างสหรัฐกับจีน น่าจะนำมาสู่ข้อตกลงที่ไม่ก่อให้เกิดสงครามการค้าในรอบต่อไป และอาจเป็นไปได้จะเลือกกดดันเฉพาะบางกลุ่มสินค้า ส่วนไทยก็ควรจับตาดูการปรับเปลี่ยนฐานห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคเอเชีย 2 ด้าน คือส่งออกสินค้าไทยไปจีนในกลุ่มส่วนประกอบและชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนอาจเบนเข็มตลาดไปยังเวียดนามแทน

## ล้นผลดีแผนลงทุนโลกเปลี่ยน

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รายงานบทวิเคราะห์เรื่องสงครามการค้าสหรัฐ-จีนส่อวายุพายุ หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ลงนามในคำสั่งให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) พิจารณาเก็บภาษีนำเข้าอัตรา 25% สินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.5% ของการนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐ หรือ 11.4% ของการนำเข้าจากจีนว่า ทางศูนย์มองว่าจีนสามารถเลือกใช้มาตรการตอบโต้นโยบายกีดกันทางการค้าสหรัฐได้ 3 ทางเลือก คือ 1.ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ และการให้สิทธิพิเศษทางการค้าการลงทุนกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ ยกเว้นสหรัฐ เช่น ให้สหภาพยุโรป หรือสร้างพันธมิตรการค้าใหม่ 2.จำกัดขอบเขตรวมถึงสร้างความยากลำบากต่อธุรกิจสหรัฐที่ดำเนินธุรกิจการเงิน รวมถึงลดจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าสหรัฐ และ 3.เงินลดการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหันไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลประเทศพันธมิตรอื่นแทน ย่อมมีผลต่อการผันผวนตลาดการเงินและตลาดหุ้นโลก นอกเหนือจากสงครามการค้าหาก 2 ประเทศมีการตอบโต้โดยการขึ้นภาษีนำเข้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการลงทุนต่างๆ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

เจ็ดจุด

เงินพร้อมลุยตอบโต้สหรัฐ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายลิวเหอ รองนายกรัฐมนตรีจีนที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม โดยจีนได้ระบุว่าสหรัฐกำลังละเมิดข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศด้วยการประกาศว่าจะสอบสวนจีนในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นผลดีต่อใครเลย ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐ หรือแม้แต่โลกโดยรวม ขณะที่จีนย้ำว่าพร้อมจะดำเนินนโยบายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนและได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว อย่างไรก็ตามจีนยังคงหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงทำตัวมีเหตุมีผล และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าให้มีเสถียรภาพต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ายังคงเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันต่อไป

ก่อนหน้านี้จีนประกาศความพร้อมที่จะดำเนินมาตรการตอบโต้สหรัฐที่ได้ขู่ว่าจะกำหนดเพิกถอนสิทธิกับสินค้านำเข้าของจีนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการกำหนดอัตราภาษีสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐซึ่งมีมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์จีนให้รายละเอียดว่า เบื้องต้นจีนจะประกาศเพิกถอนสิทธิศุลกากร 15 เปอร์เซ็นต์ต่อสินค้าสหรัฐ 120 รายการ ซึ่งรวมถึงผลไม้สด ถั่ว และไวน์ มูลค่ารวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากสหรัฐไม่สามารถบรรลุนโยบายการลดหย่อนภาษีกับจีนภายในเวลาที่กำหนดขั้นที่ 2 คือการประกาศอัตราภาษี 25 เปอร์เซ็นต์ต่อสินค้า 8 ชนิด มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้านสหรัฐได้ตอบโต้จีนโดยได้มีการยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา กล่าวหาว่าจีนได้ละเมิดกฎบัตรของดับเบิลยูทีโอด้วยการไม่เคารพต่อสิทธิของผู้ถือครองลิขสิทธิ์ที่บริษัทจีนจะต้องยุติการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหลังจากใบอนุญาตสิ้นสุดลง ซึ่งทำเนียบขาวระบุว่าการยื่นเรื่องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากความพยายามหลายปีที่ล้มเหลวในการหว่านล้อมให้จีนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

รายงานข่าวระบุว่าไม่เพียงแต่เงินเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจต่อการขึ้นภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐ แม้แต่นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ก็ยังออกมาระบุว่ายุโรปจะตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อกฎการค้าของสหรัฐในเรื่องดังกล่าว เพราะไม่ควรมีเรื่อง

ใดที่ควรนำขึ้นมาพูดคุยกันในขณะที่มีปัญจอยู่ที่ยังคงอยู่ อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่การค้าสหรัฐและสหภาพยุโรปเผยว่าจะเริ่มต้นการเจรจาเพื่อหาทางไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าวร่วมกันในสัปดาห์หน้า

## รอสันช.เคาะกสทช.เหลือ7คน

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในการสรรหาคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ นั้น หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาที่มีนายอุดมศักดิ์ นิตินันตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในฐานะประธานกรรมการสรรหา กสทช. คัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามให้เหลือจำนวน 2 เท่า ของกรรมการ กสทช. หรือ 14 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้มีการเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติ คาคว่า สนช.จะลงมติคัดเลือกให้เหลือ 7 คน ในวันที่ 19 เมษายน

## รถบัส2ชั้นต้องเลี้ยวใน5ปี

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ในเรื่องการควบคุมดูแลรถบัส 2 ชั้น ในส่วนของรถโดยสารประจำทางไม่อนุญาตให้วิ่งมาตั้งแต่ปี 2559 ส่วนรถบัสส่วนตัว หรือรถเช่า นั้น มีประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนดความสูงไว้ไม่เกิน 4 เมตร จากเดิมให้สูงถึง 4.30 เมตร ทำให้ถูกจำกัดรถบัสสูงตั้งแต่ 3.60 เมตรขึ้นไป ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการทรงตัวบนพื้นลาดเอียง 30 องศา รวมถึงต้องมีการติดตั้งระบบจีพีเอสทุกคัน และต้องตรวจความพร้อมของรถปีละ 2 ครั้ง

นายสนธิกล่าวว่า นอกจากนี้รถโดยสารทุกประเภททุกคันต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบคุมครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการห้ามล้อตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีเครื่องดับเพลิง ตัวถังส่วนที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์ พร้อมติดตั้งค้อนทุบกระจก กำหนดการจัดวางที่นั่งตามข้อกำหนด

“ขณะนี้รถบัส 2 ชั้นของบริษัทนำเที่ยวหรือรถเช่าที่ยังเหลือให้บริการมีอยู่ประมาณ 5-6 พันคัน คาดว่าภายใน 5-6 ปีข้างหน้ารถดังกล่าวจะหมดไปจากประเทศไทย เพราะ

คันสุดท้ายที่จดทะเบียนคือในปี 2555 โดยรถบัสมีอายุตัวถึงประมาณ 5-6 ปี” นายสนธิกล่าว

## ขบ.ลุยตรวจสอบสภาพห้ามแล้ว4คัน

นายสนธิกล่าวต่อว่า ในช่วงที่ใกล้เทศกาลสงกรานต์ สั่งการให้ขนส่งจังหวัดเข้าไปตรวจสอบสภาพรถบัส รถโดยสาร ยังอยู่หรือบริษัททัวร์ บริษัทให้บริการเช่าในแต่ละพื้นที่ เพื่อดูว่ารถมีสภาพพร้อมให้บริการหรือไม่ ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบจนถึงขณะนี้สั่งห้ามใช้งานแล้ว 4 คัน โดยอยากขอความร่วมมือกับผู้โดยสารในการแจ้งเบาะแสรถที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งรถโดยสารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และสามารถแจ้งเหตุรวมถึงร้องเรียน รถโดยสารที่กระทำผิด นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการเช่ารถบัสสามารถโทรสอบถามกับกรมการขนส่ง เบอร์ 1584 เพื่อขอรายชื่อบริษัทรถที่ได้มาตรฐาน

“จากอุบัติเหตุรถบัสล่าสุดกรมการขนส่งทางบกเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมาก และอยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการให้บริการของรถดังกล่าวด้วย ถ้าหากพบว่ารถที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือคนขับที่ไม่พร้อมให้บริการ ไม่ควรจะไปด้วย เพื่อความปลอดภัย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ” นายสนธิกล่าว

นายสนธิกล่าวถึงกรณีตำรวจติดแตรใบขับขี่ในกลุ่มผู้ที่ทำผิดกฎจราจรนั้น ที่ผ่านมากกรมขนส่งทางบกได้ทำงานร่วมกับตำรวจมาตลอด เพื่อวางระบบเพื่อเชื่อมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยขณะนี้ระบบของกรมเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเชื่อมกับระบบของตำรวจ ส่วนจะเปิดตัวเมื่อไหร่ อย่างไรนั้น คงต้องรอการประสานจากทางตำรวจอีกครั้งหนึ่ง

## สาย118เชียงใหม่-เชียงรายเสี่ยง

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานสงกรานต์ หรือป่าแฉนี้ปีใหม่เมืองเจียงใหม่ว่า ได้ถอดบทเรียนและวิเคราะห์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่าถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย เป็นเส้นทางเสี่ยงมากที่สุด จึงติดตั้งป้ายเตือน ไฟสัญญาณจราจร ลาดยางพิเศษ เพื่อชะลอความเร็ว ติดตั้งแบริเออร์เกาะ

กลางถนนป้องกันรถวิ่งข้ามเลน พร้อมเพิ่ม  
ด้านตรวจและด้านบริการผู้ใช้เส้นทางสัญจร  
ดังกล่าว

“ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ส่วน  
ใหญ่พบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมาก  
สุด มี 8 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.แม่เมาะ อ.ฝาง  
อ.สันทราย อ.แมริม อ.แม่แตง อ.สารภี และ  
อ.ดอยสะเก็ด เนื่องจากเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว  
และมีผู้ใช้เส้นทางสัญจรจำนวนมาก  
จึงมีแผนป้องกันโดยตั้งด่านเส้นทางหลัก 6  
สายเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ และมีด่านตรวจ  
บริการอีก 53 ด่านครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอ  
รวมทั้งรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ โดยให้อาสา  
สมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มแม่  
บ้าน จิตอาสา ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านทุก  
ชุมชน รวม 2,066 หมู่บ้าน โดยเริ่มหรือคิก  
ออฟ วันที่ 2 เมษายนนี้เป็นต้นไป” นายไพ  
รินทร์กล่าว

## อุตรดิตถ์ตั้งเป้าสงกรานต์ไร้ดบ

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการ  
จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่และ  
สงกรานต์ 2 ปีที่ผ่านมา จ.อุตรดิตถ์ มีสถิติ  
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 5 ราย สาเหตุที่  
เกิด 100 เปอร์เซ็นต์มาจากการเมาแล้วขับชี่  
รถจักรยานยนต์ ดังนั้นสงกรานต์ปีนี้จะไม่ให้มี  
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากเรื่องดังกล่าวเลย  
โดยให้กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  
ช่วยเป็นหูเป็นตากลุ่มคนนั่งดื่มสุรา ให้แจ้ง  
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อแม่พี่น้องลูกเมียของ  
คนที่นั่งดื่มเหล้าให้มารับหรือคอยดูแลตลอด  
ห้ามขับชี่รถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้  
ได้ประสานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  
(พบก.ภ.จว.) อุตรดิตถ์ว่า ตั้งแต่สัปดาห์หน้า  
นี้เป็นต้นไปให้ทุกสถานีตำรวจภูธรเข้มงวดกับ  
การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับชี่รถจักรยานยนต์

นอกจากนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์บรรดาอาสา  
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ใหญ่  
บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด้านชุมชนตาม  
หมู่บ้านต่างๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้ม  
แข็ง ตรวจตรารถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุก  
คันที่ผ่านมา หากพบผู้ขับชี่มีการดื่มหรือเมา  
สุราให้กักตัวไว้ทันที เมื่อหายเมาค่อยปล่อย  
ตัวภายหลัง หรือประสานให้คนในครอบครัว  
มารับกลับบ้าน หากทำเช่นนี้เชื่อว่าการตาย  
ในช่วงสงกรานต์จะเป็นศูนย์

ที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนถึง  
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ่อค้าแม่ค้า และผู้  
ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในตลาดเทศบาล  
เมืองพิจิตร ต่างนำอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์  
นานาชนิดรวมถึงเสื้อผ้าลายดอก ลายไทย  
หลากสี มาวางจำหน่ายอย่างคึกคัก โดย  
เฉพาะที่ร้านเอ้เครื่องครัว ถนนศรีมาลา  
อ.เมืองพิจิตร นำเอาอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์  
เช่น ชันน้ำพาลสตัก ถังน้ำพาลสตัก ปืนฉีดน้ำ  
แรงดันต่ำขนาดต่างๆ แบ่งดินสอพอง น้ำอบ  
น้ำหอม สระน้ำเป่าลม และอีกหลายรายการ  
ฯลฯ มาวางจำหน่าย ส่วนร้านจำหน่ายเสื้อผ้า  
ลายดอก ลายไทย นำสินค้าออกมาขายในช่วง  
นี้ส่วนใหญ่เน้นลายไทย เนื่องจากเป็นกระแส  
นิยมการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบ  
ไทยๆ จำหน่ายในราคาเริ่มต้น 120-300 บาท  
ตามขนาดและเนื้อผ้า

## โคราชตั้งจีพีเอสจับความเร็วรถ

นายจรรณ จงไกรจักร หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  
ขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  
กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้  
เป็นช่วงที่มีประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือเดินทางกลับภูมิลำเนาผ่านเข้า  
มาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นจำนวนมาก  
โดยเฉพาะบนเส้นทางสายหลัก เช่น ถนน  
มิตรภาพ และถนนสาย 304 ซึ่งแต่ละปีจะ

เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นทางสำนักงาน  
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีมาตรการ  
ป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ช่วง  
ก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาลสงกรานต์  
โดยมาตรการช่วงแรกเป็นการกระตุ้นเตือน  
เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม ซึ่งได้มี  
การตรวจความพร้อมของผู้ประกอบการรถ  
โดยสารประจำทางทุกบริษัท เพื่อให้ตรวจ  
สภาพรถยนต์ที่จะให้บริการทุกคัน พร้อม  
กันนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร  
พนักงานขับรถอย่างเข้มงวด ส่วนช่วงที่ 2  
เป็นการตรวจความพร้อม จะเป็นช่วงระหว่าง  
วันที่ 4-10 เมษายน จะมีการจัดเวรเจ้าหน้าที่  
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบทั้งพนักงาน  
ขับรถ สภาพรถยนต์ และความพร้อมทั่วไป  
และช่วงที่ 3 เป็นมาตรการเข้มงวด ระหว่าง  
วันที่ 13-17 เมษายน อาทิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่  
ตำรวจทางหลวงเพื่อตั้งจุดกักกับความเร็ว  
ซึ่งจะมีกล้องเลเซอร์ตรวจจับความเร็วรถ  
โดยสารสาธารณะทุกคัน และประสานกับ  
ศูนย์จีพีเอส จ.นครราชสีมา เพื่อมอนิเตอร์  
ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน  
ด้วย หากพบว่ารถคันใดมีความเร็วเกินกว่า  
กฎหมายกำหนด ทางสำนักงานขนส่งจะ  
โทรศัพท์แจ้งเตือนให้พนักงานขับรถคันดังกล่าว  
ทราบทันที

# สธ.ยันใช้หวัดนกระบาดโคราชข่าวเก่าปีที่แล้ว

กรุงเทพฯ • นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกระแสข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา แต่ไม่มีการประกาศให้ประชาชนรับทราบจนเกิดข้อกังวลว่า เข้าใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีการจัดการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีความกังวลก็เข้าใจว่าเป็นความหวังดี ที่ต้องการให้มีการจัดการระบบแบบสุขภาพหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า One Health ซึ่งมีการจัดการมาตลอด โดย 3 หน่วยงานหลัก คือ กรมควบคุมโรค สธ., กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อีกทั้งมีการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คนทั้งหมด โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย โดยมีการประชุมผ่านคณะกรรมการโรคอุบัติใหม่ในการพิจารณาเฝ้าระวังมาตลอด

นพ.สุวรรณชัยกล่าวอีกว่า การทำงานจะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดก็มีการเฝ้าระวัง ทั้งเรื่องสัตว์ตายในภาพรวม ทั้งสัตว์ปีกหรือในสุนัข ซึ่งหากมีปัญหา จะมีการประสานทางสาธารณสุขจังหวัดลงไปสอบสวนโรค และจะดูว่าจุดไหนต้องควบคุมป้องกันอย่างไร เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดต่อมาสู่คน ซึ่งแพทย์ส่วนต่างๆ จะมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนป่วยหวัดนก หรือมีการระบาดในคน ขณะนี้ไม่มี

นพ.สุวรรณชัยกล่าวถึงกรณีพบสัตว์ตายในสวนสัตว์ที่โคราชเมื่อปีที่แล้ว แต่มีคำถามว่าจะมีการลุกลามไปพื้นที่อื่นหรือไม่ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ ขอให้ไปถามทางกรมปศุสัตว์ ทาง คร.จะดูในเรื่องคน ผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันเรายังไม่พบ อย่างไรก็ตาม สำหรับการประกาศโรคระบาดในสัตว์นั้นจริงๆ เรื่องนี้จะมีกระบวนการหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อาทิ มีความปลอดภัยกับประชาชนหรือไม่ กระทั่งกับสังคมหรือ

กระทบเศรษฐกิจหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ก็น่าสนใจทางกรมปศุสัตว์ต้องดูหลายมิติ

“สำหรับ คร.มีระบบเฝ้าระวังเรื่องนี้ อย่างเชื้อโรคไข้หวัดนกชนิด H7N4 และ H7N9 ที่ต่างประเทศพบนั้น เราก็เฝ้าระวังอยู่ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบตลอด อย่างระดับชุมชนก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คอยให้ข้อมูลแก่ประชาชน และเฝ้าสังเกตความผิดปกติในสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจ” อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว.

# เก็บภาชีสุนัข-แมว ทำได้จริงหรือไม่??



## วาไรตี้ สัตว์เลี้ยง

**จ**ากกรณีกระแสพิพากษณ์วิจารณ์ กรณี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึง การเก็บภาชีผู้เลี้ยงสุนัข ซึ่งเรื่องดังกล่าว ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกมาชี้แจง ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการดูคน โดยเฉพาะคนที่มีการสัมผัสความเสี่ยง เช่น ถูกสุนัขกัด ช่วน เลีย ต้องให้การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดทราบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องต้นพบว่าถูกสุนัขกัดมานานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอยืนยันเชื้อ โดยสรุป ณ วันนีรวมผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 6 ราย

ส่วนการดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีอำนาจไปก้าวล่วงตรงนั้น เพราะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ ซึ่งเห็นว่ามีหลายมาตรการ การจะใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งไม่น่าจะได้ผล ต้องใช้หลายมาตรการประกอบกัน ซึ่งที่ตนพูดการเก็บภาชีผู้เลี้ยงสุนัขนั้น เป็นแค่การคุยทั่วไป และตนเพียงแต่ยกตัวอย่างที่เห็นว่าบางประเทศทำอยู่ คือการจัดทะเบียนสัตว์เลี้ยง และการเก็บภาชีกรณีที่เลี้ยงสุนัขตัวที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้มีตรงนั้น และกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้น อย่างไรก็ตาม คนที่เลี้ยงสัตว์ขอให้พาไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วย และถ้าถูกกัด ช่วน เลีย ก็ขอให้ไปรับวัคซีนเช่นเดียวกัน เพราะโรคนี้หากมีอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย

ด้าน นายสัตวแพทย์ อภิชัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเก็บภาชีผู้เลี้ยงสุนัข

แมว ว่าเป็นเรื่องอนาคตของประเทศไทยที่ต้องเกิดขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขช่วงไหนเหมาะสมหรือไม่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมาหารือกันซึ่งเรื่องเก็บภาชีพูดมานานเพื่อหาทางแก้ปัญหาเรื้อรัง การปล่อยทิ้งสัตว์เลี้ยงเป็นภาระสังคมมากขึ้น หลาย ๆ คนไปเห็นต่างประเทศทำได้ผลดีก็มาช่วยกันออกแนวคิด แต่ตนเห็นว่าขณะนี้จำเป็นต้องทำอย่างมาก คือการจัดระเบียบสุนัข-แมว โดยใช้ พ.ร.บ.สาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข

มอบให้ท้องถิ่น โดยใช้กฎหมายมาควบคุมการเลี้ยงไม่ให้ก่อเกิดความรำคาญ ซึ่งต้องเข้มข้นขึ้นในกฎหมายตัวนี้ ทาง อปท. มีหลายท้องถิ่นประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัล ดูแลสัตว์ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายป้องกันทารุณกรรมสัตว์ ไหมหมวดจัดสวัสดิภาพสัตว์ เสนอสนข. เพิ่มมาตราย่อยขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงทุกตัว ควบคุมสัตว์จรจัดในชุมชน จะทำประชาพิจารณ์ใหญ่วันที่ 28 มี.ค.นี้ โดยของกรมปศุสัตว์ มีกฎหมายโรคระบาดสัตว์ ที่ให้อำนาจพนักงานท้องถิ่น ที่ต้องเร่งทำช่วงนี้เข้าหน้าร้อนเป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดโรคระบาดมากขึ้น ดังนั้นหากพบสัตว์ไม่มีสัญลักษณ์ฉีดวัคซีน ต้องจับสุนัข-แมว ไปเลี้ยงดูอาการ

5 วัน ประกาศหาเจ้าของ หากพบเชื่อต้องกำจัดทันที เพราะสถานการณ์วันนี้มีความจำเป็นเร่งบังคับใช้กฎหมายเพื่อประเทศไทยปลอดพิษสุนัขบ้าในปี 63

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: โลกีสวย/คนรักสัตว์เลี้ยง

วันที่: อาทิตย์ 25 มีนาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25000

Col.Inch: 104.06 Ad Value: 228,932

คอลัมน์: วาไรตี้สัตว์เลี้ยง: เก็บภาษีสุนัข-แมวทำได้จริงหรือไม่??

หน้า: 28(บน)

PRValue (x3): 686,796

คลิป: สีสี่



นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข



นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์



ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา



ส่วน ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์กล่าวในงาน “ตอบใจที่ยั่งยืน โรคพิษสุนัขบ้า” ตอนหนึ่งว่า วิกฤติโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้เกิดจากการไม่สามารถควบคุมประชากรสุนัขได้ ทำให้การฉีดวัคซีนในสุนัขไม่ได้ตามเป้าเช่นเดียวกัน แต่ที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลขให้ไม่ได้ตามเป้าที่องค์การอนามัยโลกองค์การระบาดสัตว์ระหว่างประเทศกำหนด แต่ที่จริงไม่ได้เป็นตามนั้น เพราะถ้าบอกว่าทำหมันสุนัขได้ตามเป้า ฉีดวัคซีนได้ตามเป้าที่ร้อยละ 70-80 ทำไม่ยังมีสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านตัว ทำไม่ยังมีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดจำนวนมาก บางพื้นที่พบหัวสุนัขมีเชื้อพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 50 ตรงนี้เราไม่ได้กล่าวหา แต่ดูจากข้อมูลที่ประกาศจริง ซึ่งเราตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ปี 2559 แล้วแต่เรื่องเงียบไป แล้วสรุปผลออกมาอย่างนุ่มนวล

ส่วนเรื่องการเก็บภาษีผู้เลี้ยงสุนัขในประเทศ

ไทยยังไม่ถึงเวลาที่จะทำแบบนั้น เพราะจะยังทำให้คนที่ให้ข้าว ให้นำสุนัขในชุมชน ละทิ้งให้เป็นสุนัขจรจัดแบบ 100 เปอร์เซนต์ ถ้าจะให้แก้ปัญหาได้ต้องยอมรับความจริงว่าบกพร่องตรงไหน และบูรณาการการทำงานอย่างชัดเจนทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นควรเอาจริง ไม่ใช่นุ่มนวล หรือเบี่ยงประเด็น และการทำหมันลดประชากรสุนัขและแมว โดยใช้ ซิงค์กลูโคเนต ฉีดใส่ของสุนัขตัวผู้เพื่อไม่ให้ทำให้ออทางเดินของเชื้อในลูกอั้นทะลุบ ค่าใช้จ่ายตก 8 บาทต่อหลอดเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้มีการใช้ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ แล้วช่วยลดประชากรสุนัขจรจัดลง มีคุณภาพชีวิตดี ไม่ต้องเจ็บทรมานจากแผล.

**ทีมข่าววาไรตี้สัตว์เลี้ยง**

# ตั้งกก.สอบ'วัคซีนปลอม' สะพัดหัวदनกป่วนโคราช ปลัด'ก.เกษตรฯ'ตั้ง กก.สอบข้อ เท็จจริง ปมวัคซีนปลอม-เมียรอง อธิบดีเป็นคู่ค้า (อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 1

### หัวदनก

#### ตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงวัคซีนเก้

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าปลอม และกรณีบริษัทของภรรยาของอธิบดี ในกระทรวงเกษตรฯ เป็นคู่ค้ากับกรมปศุสัตว์ว่า นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่อง วัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว โดยมีนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

นายเกษมกล่าวว่าจะมีการสอบข้อเท็จจริง ใน 3 ประเด็นคือ 1.กรณีที่มีครอบครัวข้าราชการ ในกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อวัคซีน หรือไม่ 2.ตรวจสอบว่าวัคซีนมีคุณภาพหรือหมดอายุจริงหรือไม่ และ 3.ตรวจสอบขั้นตอนระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาหารือถึง แนวทางแก้ไข และตรวจสอบว่ามีใครได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

#### สั่งเช็กปมบริษัทเมียรองอธิบดี

“เพื่อให้คณะทำงานนี้มีความโปร่งใสมากที่สุด กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมด้วย อาทิ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ปลัด กระทรวงการคลัง ผู้แทนจากสัตวแพทยสภา มาเป็นคณะกรรมการครั้งนี้ด้วย โดยจะดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน” นายเกษมกล่าว

นายเกษมกล่าวว่าจะเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนทั้งหมด ส่วนกรณีอธิบดี กรมปศุสัตว์จะเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น จะต้องสอบสวนก่อน ถ้าพบว่าผิดจริงจะมีโทษ ทั้งทางวินัยและอาญา ส่วนเรื่องที่กรมปศุสัตว์ ซื้อวัคซีนจากบริษัทของภรรยา นายไพโรจน์

แสงแสงชัย รองอธิบดีกรมหม่อนไหม อธิบดีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นั้น ได้สั่งให้ทางนายสุรพงษ์ สอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง หากพบว่าภาครัฐมีความเสียหาย จะต้องมีคนได้รับโทษ”

#### สนช.ดันกม.ตีทะเบียนหมา-แมว

นายวัลลภ ตังคณานุกาญจน์ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงที่รัฐสภา ว่าจากกรณีที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และมีข่าวว่าจะมีการจัดเก็บภาษีผู้เลี้ยงสุนัข และแมวนั้น กมธ.ไม่เห็นด้วยที่จะมีการจัดเก็บภาษี แต่สนับสนุนให้มีการนำสุนัขและแมวทุกตัวมาขึ้นทะเบียน ตั้งนั้นทาง กมธ.จึงได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ฉบับที่ พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ และความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ รวมถึงการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของ สัตว์ และประชาชนในท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กำหนดให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน เพื่อที่จะได้ทราบจำนวนของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ เพื่อวางมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายวัลลภกล่าวว่า วันที่ 28 มีนาคม จะเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อประกอบการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ก่อนเสนอต่อ สนช.ซึ่งคาดว่าจะกฎหมายฉบับดังกล่าวจะสามารถบังคับใช้ใน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และหากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาเจ้าของสัตว์ต้องนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน รวมทั้งสัตว์ที่อยู่เรือนขณะนั้นจำนวน 1 ล้านตัว เวลานี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ท้องถิ่นจะเข้าไปดูแลและนำไปขึ้นทะเบียน หากใครอยาก จะนำไปเลี้ยงก็ต้องนำไปจดทะเบียนก่อน หาก สัตว์ดังกล่าวไปกัดคนอื่นเจ้าของต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้หมดไป

#### สงขลาปูพรมฉีดวัคซีน7อำเภอ

น.สพ.กิติกรณ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในพื้นที่ 7 อำเภอของ จ.สงขลา ที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นั้น ได้มีการปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงสุนัขและแมวจรจัด ที่ถือเป็นปัญหา เนื่องจากไม่สามารถจับสัตว์จรจัดเหล่านั้นมาฉีดวัคซีนได้ ส่วนในจุดที่พบว่าสุนัขตายผิดปกติและตรวจแล้วพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นั้น ยังต้องมีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง หากพบสุนัขในจุดใกล้เคียงตายเพิ่มก็จะต้องนำไปตรวจสอบและแจ้งเตือน

ประชาชนในละแวกใกล้เคียงในการเฝ้าระวัง สถานการณ์ของโรค ซึ่งขณะนี้ถือว่าประชาชน มีความตื่นตัวในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำสัตว์ เลี้ยงมารับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่

นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 2 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่ตลาดประชารัฐ ต.แม่ ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัข บ้าในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับ หลายปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากการค้นหาสุนัขเพิ่ม มากขึ้น และมีเครื่องมือตรวจที่ดี โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ตาก มีโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด เพราะมีสุนัขเพิ่ม มากขึ้น ทั้งสุนัขไทยและสุนัขต่างประเทศ แต่ยังไม่ พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

#### นครศรีธรรมราชมีแนวโน้มระบาดเพิ่ม

นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวถึงสถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้าใน จ.นครศรีธรรมราชว่า ได้รับแจ้ง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พบการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 9 ครั้ง ทีมสอบสวนโรคได้ค้นหาผู้สัมผัส พบกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับวัคซีน จำนวน 86 คน และเจ้าหน้าที่ได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนจนครบทุกคน และขณะนี้พบการระบาดใน 6 อำเภอคือ อ.ทุ่งสง พย 3 ครั้ง อ.ชะอวด พย 2 ครั้ง ส่วนที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.จุฬาภรณ์ อ.ทุ่งใหญ่ และ เขียวใหญ่ อำเภอละ 1 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มการ ระบาดการติดเชื้อสุนัขบ้าในสัตว์เพิ่มขึ้น และ กระจายไปในหลายอำเภอ

#### กทม.ฉีดวัคซีนล่วงหน้า จนท.

น.สพ.มนตรี วงศ์ศรีสุนทร หัวหน้ากลุ่ม ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์ สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีมีการแสดงความห่วงใยกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ว่าจะเป็นการจับสัตว์ฉีด วัคซีน หรือทำหมัน ที่ลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อว่า โดยปกติในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า แต่หากเจ้าหน้าที่คนใดถูกสัตว์กัด เลีย หรือ ข่วนร่างกายจะได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องรอพิสูจน์ว่า สัตว์ตัวนั้นจะมีเชื้อ พิษสุนัขบ้าอยู่ในตัวหรือไม่ และหากในระหว่างนั้น อีก 3-6 เดือน ยังถูกสัตว์กัดอีก ก็ไม่จำเป็นต้องฉีด วัคซีนเพิ่มแต่อย่างไรไปจนกว่าจะครบ 6 เดือน

น.สพ.มนตรีกล่าวว่ ในส่วนประชาชนทั้ง เจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ดูแลสัตว์จรจัดในชุมชน หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ไม่ว่าจะถูกสัตว์เลีย กัด ข่วน ก็จะไปฉีดวัคซีนให้ฟรีเช่นกัน เพราะถือว่าเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อชุมชน เพื่อสังคม ด้าน นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.เปิดเผยว่า กทม.มีความห่วงใยในชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชน ล่าสุดหลังจากที่ กทม.ตรวจหาสุนัขและพบว่ามี 6 หัวติดเชื้อพิษสุนัขบ้า นั้น ได้มีการแจ้งประสานและติดตามตัว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ดูแลหรือสัมผัสกับสุนัขทั้ง 6 ตัว ไปทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสิ้น 198 คน

### ทำ'ศูนย์พักพิงสุนัข'ต้นแบบ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมนางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย สพ.ญ.เบญจวรรณ ลิขณณาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เขตประเวศ

นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์พักพิงฯ สามารถรองรับสุนัขได้ 1,000 ตัว และแมว 200 ตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ทุกตัว ก่อนจะทำหมันภายใน 1 สัปดาห์ โดยกลุ่มที่ไม่ต้องเฝ้าดูอาการ จะจับแยกกรงกับกลุ่มสัตว์ติดเชื้อ โดยกลุ่มนี้จะมีโอกาสถูกกลุ่มรักสัตว์ในพื้นที่ที่มาร่วมจัดกิจกรรมภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดคัดเลือกไปเลี้ยงถึงปีละ 100-200 ตัว ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มีนโยบายให้ออกแบบและพัฒนาศูนย์แห่งนี้ ให้เป็นต้นแบบของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในพื้นที่ กทม.โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 231 ล้านบาท คาดได้ผู้รับจ้างและสามารถปรับปรุงได้ปลายปีนี้

### สะพัดปิดข่าว'หัวदनก'ระบาด

แหล่งข่าวในแวดวงสาธารณสุขแจ้งว่า ขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้เจอแค่โควิดโรคพิษสุนัขบ้า แต่ยังมีประเด็นเรื่องโรคไข้หวัดนกอีกด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่าพบสัตว์ป่วยตายในสวนสัตว์ จนนำไปสู่การตรวจสอบยืนยันว่าเป็นเชื้อไข้หวัดนก และยังพบในหลายจังหวัดอีก ซึ่งเรื่องนี้มีการประชุมกันของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนักโรคระบาดวิทยาเข้าร่วมด้วย โดยมีการกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้มีแนวทางการควบคุม แต่ยังไม่มีการแจ้งความสืบหน้าใดๆ เพราะเรื่องนี้ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะให้รับรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันในการป้องกันโรค

"สัตว์ในสวนสัตว์ ใน จ.นครราชสีมา ที่ป่วยตายนั้น ไม่ใช่สัตว์ปีก แต่เป็นเสือปลา อีเห็น ชะมด และอื่นๆ และมีเจ้าหน้าที่สัมผัสสัตว์จำนวนมาก เมื่อมีการตรวจพบว่า สัตว์เป็นไข้หวัดนก และลามออกไปนอกสวนสัตว์ด้วย แพทย์จึงเอะใจและได้ส่งข้อมูลให้กรมควบคุมโรค และทราบว่าการคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้มีการประชุมลับ และเชิญกรมปศุสัตว์มาให้ข้อมูลแล้ว" แหล่งข่าวกล่าว

### เชื้อรุนแรงขึ้นหัวนลามสู่คน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าควรแจ้งให้แพทย์รักษาคคนได้รับทราบ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด เนื่องจากหากแพทย์ไม่ได้รับแจ้งว่า มีโรคไข้หวัดนกในสัตว์ เมื่อคนมารักษาด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แพทย์ก็ไม่ได้เอะใจหรือเฝ้าระวังถึงโรคไข้หวัดนกในคน และที่กลัวมากคือ หากไม่บอกข้อมูลจริง อาจจะทำให้เกิดการลุกลามไปทั่วประเทศ เพราะเท่าที่ทราบคือ เชื้อหวัดนก แม้จะเป็นเบอร์เดิม แต่เป็นเชื้อที่รุนแรงขึ้น เป็นการติดในสัตว์ 4 เท้าตามที่มีการตรวจพบ แสดงว่าเชื้อมีการปรับตัวสูงขึ้น และอนาคต

หากยังมีการปกปิดข้อมูล และไม่ได้มีการดำเนินการที่เหมาะสม อาจทำให้เชื้อปรับตัวมาสู่คน และพัฒนาต่อไปติดต่อกันคนสู่คน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก

แหล่งข่าวกล่าวว่า การไม่เปิดเผยข้อมูลการระบาดของโรคในสัตว์ ทำให้ สธ.ที่ดูแลโรคในคนไม่มีการตั้งรับที่เข้มข้นขึ้น หากคนคิดโรคนี้ แสดงว่า ต้องมีการพบโรคในสัตว์มาก่อน ต่างประเทศก็ตั้งคำถามประเทศไทยทันทีว่า เหตุใดไม่มีการรายงานการระบาดของในสัตว์ให้ต่างประเทศรับรู้ เพราะองค์การอนามัยโลก องค์การอนามัยโลก มีการกำหนดว่า หากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ต้องรายงานทันที เพื่อให้ประเทศอื่น โดยเฉพาะที่ใกล้กันได้เฝ้าระวัง

### ปศุสัตว์โคราชปฏิเสธข่าว

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่ายืนยันว่าไม่มี โรคไข้หวัดนกเป็นเชื้อโรคที่ติดต่อกันจากสัตว์สู่คนได้ หากมีการระบาด ทางจังหวัดต้องประกาศให้ทราบโดยทันที เป็นไปไม่ได้ที่จะปิดบังข่าวแบบนี้ไว้ ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอได้ออกตรวจสัตว์ปีกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนในปริมาณมาก ที่ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้จัดทำในรูปแบบฟาร์ม เพื่อให้ง่ายแก่การดูแลรักษาความสะอาด และการป้องกันคนเข้ามาแพร่เชื้อได้



# FARMERS URGE RAOT TO PAY HEED

BOONMEE JIWANANTAPRAWA

>> Rubber planters in the South are calling on the acting governor of the Rubber Authority of Thailand (RAOT) to pay heed to their suggestions concerning rubber prices.

Boonsong Naphthong, chairman of the Krabi rubber farmers association, said members are upbeat following the appointment of Thanawat Ponvichai as acting governor and they expect the newcomer to keep an open mind.

He said input from board members representing the private sector was not enough for Mr Thanawat to make well-informed decisions and help farmers.

Mr Thanawat was appointed acting governor last week after the National Council for Peace and Order removed Tiratch Sukaard as RAOT governor and transferred him to the Prime Minister's Office.

Rubber farmers were upset with Mr Tiratch's policy and demanded that he and the board step down.

According to Mr Boonsong, the acting governor should consider putting into practice three policy guidelines of Agriculture Minister Grisada Boonrach to address rubber price problems.

The guidelines involve the zoning of rubber plantations, compensation for farmers who suspend rubber tapping for three months, and a fertiliser subsidy programme.

However, he said it would be necessary for the RAOT to lobby authorities in Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam to adopt the zoning system for effectiveness.

The drop in rubber prices was attributed to the growth of rubber plantations in neighbouring in the past 10 years.

On compensation for suspending rubber tapping, Mr Boonsong said the measure should be implemented on a voluntary basis only. The measure is expected to lower the supply in the market and thus shore up the price.

# พท.สะกตคลองคนโกง! เห็น4ปีมีแต่คอร์รัปชัน

**ไทยโพสต์** ● เพื่อไทยเปลี่ยนไป สะกตคำว่าคอร์รัปชันออกแล้ว รุมถล่ม “รัฐบาลลุงตู่” อยู่มา 4 ปีโกงไม่ลดมีแต่เพิ่ม เห็นรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า “ธีระชัย” ตอก “บิ๊กตู่” ห้ามพูดเรื่องโกงเพราะนักลงทุนไม่พอใจ ยันนักลงทุนเกลียดทุจริต ถ้ารัฐบาลไม่เปลี่ยนแนวคิดประเทศล่มจม พบโกงอีกกรมชลฯ โคราช ไม่มีการจ้างแรงงานชุดลอกคลอง แต่เบิกงบฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Thirachai Phuvanathananubala” ถึงกรณีที พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อค่ำวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่าขอให้ประชาชนอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาการทุจริตกันมากเกินไป เดี่ยวจะเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพราะนักลงทุนรู้สึกไม่เชื่อมั่น

**อ่านต่อหน้า 10**

## พท.สะกต

นายธีระชัยระบุว่า ผมขอวิจารณ์ว่าแนวคิดอย่างนี้แหละครับ ที่ทำให้ทุจริตคงอยู่คู่ฟ้าไทยมาตลอด และถ้าไม่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็จะล่มจมลงไปพร้อมกับการอุ้มทุจริตอย่างนี้แหละ!

ขอให้บาริวิจารณ์เรื่องทุจริต เพราะกลัวนักลงทุนหนี!!

เรื่องทุจริตนั้น ยิ่งวิจารณ์ ยิ่งดีครับ ในระบบตรวจสอบทุจริต (รวมไปถึงนาฬิกา) เราเจอพฤติกรรมอุ้มสม พฤติกรรมเตะถ่วง และพฤติกรรมแก่งแย่งกัน โดยตัวผมเองประสบด้วยตนเองมาหลายเรื่อง

ทุกวันนี้ มีข้อกังวลว่าระบบตรวจสอบของเราถูกครอบงำไปเสียหมด ไม่ว่า ป.ป.ช. หรือ สตง. และล่าสุดมีแนวโน้มจะลามไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยิ่งไม่วิจารณ์ ยิ่งไม่จี้ การตรวจสอบยิ่ง

ล่าช้า ยิ่งบดเบียด และยิ่งทำให้คนทุจริตได้ใจ ส่วนนักลงทุนไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาตินั้น ผมเคยสัมภาษณ์ทูตมามากมาย ผมขอยืนยันว่านักลงทุนที่ยึดธรรมภิบาลในการบริหารธุรกิจ เขากลับเกลียดกลัวทุจริตครับ!

เพราะมันเปิดให้คู่แข่งของเขา ที่ติดสินบน ที่อาศัยข้าราชการทุจริต มาเอาเปรียบเขาอย่างไม่เป็นธรรมได้ง่าย

ดังนั้น นักลงทุนที่เดือดร้อนกับการวิจารณ์ทุจริต คือนักลงทุนที่อาศัยระบบอุปถัมภ์ที่แฝงอยู่เบื้องหลังข้าราชการและรัฐบาลที่ทุจริตนั่นเอง

นักลงทุนแบบนี้ ท่านนายก โปรตโลให้หนีไปจากประเทศไทยเกิดครับ!!!

ทั้งนี้ ในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า เราพูดเรื่องทุจริตมากก็บ่อยแล้ว หลายคนจะสื่กว่าไม่ปลอดภัยกับบ้านเมืองของเราเอง บางครั้งต่างประเทศก็ไม่ไว้ใจ เพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออก ว่าอะไรคือเรื่องของการตรวจสอบ ไม่ใช่พูดกันเสียหาย ก็คงจะมีดีๆ อยู่เยอะแยะ มากกว่าสิ่งที่ไม่ดี ต่างชาติเขาก็ดูอยู่ การลงทุนอะไรต่างๆ ก็กำลังเกิดขึ้น เราอาจจะหวังดี พูดกันไปกันมา บางทีก็เสียหาย ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปทั้งหมด

### เพื่อไทยจับโกง?

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ชาวกรพบทุจริตในรัฐบาลชุดนี้มีอย่างต่อเนื่อง การที่ท่านบอกว่าไม่มีรัฐบาลไหนตรวจพบทุจริตได้ขนาดนี้ มองมุมกลับการพบทุจริตมากมายขนาดนี้ แปลว่ามีการทุจริตในวงกว้างด้วยหรือไม่

“ที่สำคัญท่านอยู่มาเกือบ 4 ปี ทำไมการทุจริตนอกจากจะไม่ลดลงมีแต่เพิ่ม ทั้งโกงวัด โกงคนยากไร้ โกงผู้ป่วยเอดส์ โกงเงินเด็ก ที่สำคัญพบทุจริตในกระทรวงหลัก พัวพันกับข้าราชการระดับปลัด รองปลัด กระทรวง รัฐบาลคงจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ยากหรือไม่”

เขากล่าวว่า ประชาชนมีสิทธิสงสัยว่ารัฐบาลปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจกับการ

โกงเหล่านั้นหรือไม่ องค์การตรวจสอบภาครัฐ และองค์กรอิสระ มีประสิทธิภาพแค่ไหน เมื่อเทียบกับการตรวจสอบภาคประชาชน ใครมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ตรวจสอบมากกว่ากัน โดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าหากพบทุจริตให้ร้องเรียนมาได้ รัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและปราบปรามทันที

นายอนุสรณ์กล่าวว่า เอาเข้าจริงหลายเรื่องทีภาคประชาชนร้องมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการเข้ามาทำหน้าที่ของรัฐบาล 3-4 ปี กลับไม่มีความคืบหน้า เช่นกรณีมีกลุ่มนายทหารอ้างชื่อ รชม.ศร. เพื่อเข้าแทรกแซงคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ Safe Zone School (ซีซีทีวี) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เลือกบริษัทที่เป็นพรรคพวกตัวเอง รัฐบาลตรวจสอบไปถึงไหน และจะใช้เวลานานเท่าใด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีปัญหาและความรุนแรงการคอร์รัปชันมีความรุนแรงมากขึ้น อัตราการจ่ายใต้โต๊ะถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 3 ปี เงินใต้โต๊ะที่เอกชนจ่ายแตะเฉียด 200,000 ล้านบาท สร้างความเสียหายต่อจีดีพี 0.41-1.23% จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลทำอะไรบ้าง ที่เป็นการเรียกความเชื่อมั่นทั้งจากประชาชนและความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ

ด้านนายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอให้กำลังใจข้าราชการที่สุจริต ขอให้ช่วยกันป้องกันและปิดทางการทุจริตที่มีข่าวเป็นรายวันอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่เดียวกันก็อย่าปกป้องผู้ทุจริตให้การสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อลงโทษผู้ทุจริตทั้งทางวินัยและอาญา ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และที่สำคัญควรพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดระบบจัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง

### โกงบฯ ชุดลอกคลอง

วันเดียวกันนี้ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กรณีประชาชนส่งจดหมายร้องเรียนไม่มีการขุดลอกจริง และการจ้างแรงงานจริงในโครงการแก้มลิงของสำนักชลประทานที่ 8 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา แต่มีการเบิกงบประมาณว่า ได้สั่งการให้นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว และกำชับอย่าให้มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกโครงการ

โดยนายทองเปลวชี้แจงว่า ได้ให้ ผอ.

สำนักชลประทานที่ 8 ได้เร่งตรวจสอบอยู่ แม้จดหมายนี้ร้องเรียนไม่เป็นทางการ ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมามีการร้องเรียนเข้ามาหลายโครงการ และตนได้ตรวจสอบทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง มีการลงโทษทั้งภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออกจากราชการ

อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ความผิดส่วนใหญ่เกิดจากความสะเพร่าความประมาท ไม่รอบคอบ แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจงใจใดๆ ทั้งสิ้นให้เกิดทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งโครงการมีปัญหาไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของโครงการจำนวนมากทั่วประเทศ โดยโครงการที่เกิดปัญหาเป็นเรื่องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน บางโครงการต้องเปลี่ยนแนวทางขุด มีชาวบ้านคัดค้าน ซึ่งตามเงื่อนไขต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบกำลังส่งเรื่องให้ตรวจรับระหว่างนั้นก็ทำไปขณะแก้ไขแบบไปด้วย โดยเจตนาให้งานทำเสร็จทันเวลา แต่ก็ผิดขั้นตอน พอมีคนไปเห็น ก็โดนร้องเรียนว่าทำไมตรงสัญญา ซึ่งทุกโครงการงานสำเร็จทั้งหมด

นายทองเปลวกล่าวว่า โครงการชลประทานมีจำนวนมากในแต่ละปี การดำเนินงานมีการรอบปฏิบัติชัดเจนตรวจสอบในเชิงกฎหมาย กว่าจะผ่านในเรื่องที่โออาร์ อีบิตตั้ง เมื่อได้ผู้จ้างมา มีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทุกโครงการทำตามระเบียบกฎหมาย

รวม.เกษตรฯ ท่านกำชับอย่าให้มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ทุกโครงการส่งเรื่อง สตง. การจ้างมีหน่วยงาน สตง. ไปตรวจสอบ ถ้าประชาชนสงสัย ส่งเรื่องไปศูนย์ดำรงธรรม หรือมาที่กรมชลประทาน จะมีหน่วยงานสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ

“ที่ผ่านมาตรวจสอบเจอปัญหาได้ลงโทษไปแล้วหลายโครงการ โดยระบบของกรมชลประทานมีการตรวจสอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนโปร่งใส รวมทั้งหน่วยงานรัฐมีกติกปฏิบัติทางกฎหมายให้หลายหน่วยงานเข้าร่วมตรวจสอบก่อนผ่านโครงการ ทั้งภาคประชาชนสื่อโซเชียลมีเดีย เยอะแยะในพื้นที่ ไม่มีใครกล้าประพฤติมิชอบ” นายทองเปลวกล่าว

นายอรรถพล ตรีศร รอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตเงินกองทุนเสมอภาคพัฒนาชีวิต เบ็ดเผาว่า จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง ได้พบหลักฐานการเบิกเงินในปีช่วงปี 2551, 2553 และ 2560 ที่เข้าข่ายอาจมีการทุจริตเพิ่มเติม โดยพบว่ามีการจ่ายเงินไปอีกประมาณ 30 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเงินที่หายไปเป็นเพราะการทุจริตทั้งหมดหรือไม่ เพราะยังหาเอกสารที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งไม่ครบ และยังคงเรียนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนต่อไป.

## ทันสถานการณ์



### “กฤษฎา” สั่งสอบโครงการแก้มลิงโคราช

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนไม่มีการขุดลอกโครงการแก้มลิง จ.นครราชสีมา ขณะที่นายทองเปลวยืนยันตรวจสอบตัวเองและลงโทษเจ้าหน้าที่กระทำผิดไปแล้ว สาเหตุเพราะความสะเพร่า แต่ไม่ได้มีเจตนาทุจริตแน่นอน ■

# 'สมชัย'เก็บของลับให้อภัย'บีกตุ'

## ขอพักผ่อน ไม่เรียกร้อง

“สมชัย” เก็บของลับ กกต. ให้อภัย “บีกตุ” สั่งเชือด เย้ยฝ่ายกฎหมายนายกฯ อ่อนด้อย

♦ อ่านต่อหน้า 2

## 'สมชัย'

□ ต่อจากหน้า 1

ชงปลดพันเก้าอี้ ย้ำ กกต.มีสิทธิกำหนดวันเลือกตั้งตาม รธน.60 ด้านอำนาจ ม.44 ห้วนองค์กรอื่นไม่กล้าท้วง-เมินสอบทุจริตรัฐ เลื่อนเปิดใจ 25 มี.ค. นี้ “วีระ” จาก คสช.ใช้อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ อัดแทรกแซงองค์กรอิสระ เชื้อโรคแม่พองจริง จ้องสืบทอดอำนาจ “ภูมิธรรม” แจงยังไร้สัญญาณ “วาระห” ทั้งเพื่อไทย จับตา 4 เม.ย. นัดอดีต ส.ส. ยืนยันสมาชิก “บีกตุ” กำชับมหาดไทยตรวจถ้อยคำหนังสือราชการ หวั่นซ้ารอย จ.ขอนแก่น ยัน จนท.ไม่เจตนาดูหมิ่น ประชา. ด้าน “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” นัดเดินขบวนบุกกองทัพบกวันนี้ จี้ คสช.เคาะเลือกตั้ง พ.ย. 61

## □ บีกตุปัดตอบสมชัย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มี.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาระบุจะยังเคลื่อนไหวตอบโต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อเนื่อง โดยพล.อ.ประวิตร ระบุเพียงว่า “เรื่องการเมืองไม่เอาแล้ว” ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ และเข้าห้องประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติทันที

## □ อัดฝ่าย ก.ม. อ่อนด้อย

ขณะที่นายสมชัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ชี้แจงสาเหตุการปลดจาก

ตำแหน่ง กกต. โดยระบุว่านายสมชัยทำให้สับสน เพราะรัฐบาลและคสช. เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง ไม่ใช่ กกต. ว่า “แสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของหน่วยงานกฎหมาย หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนายกฯ เพราะทำให้นายกฯ เข้าใจผิดว่า คสช.และกรม.เป็นคนกำหนดวันเลือกตั้ง ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 102 และ 103 ได้ออกแบบให้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างรัฐบาลและกกต. โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ออกกฎหมายให้มีการเลือกตั้ง แต่กกต.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง ดังนั้นหน่วยงานด้านกฎหมายขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่มีทางได้รับการยอมรับจากสังคมโลกได้

“กกต.จะขาดความเป็นอิสระหากผู้มีอำนาจทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง คงไม่มีกกต.รายใดกล้าตักเตือน หรือชี้ว่าคสช.ทำผิด เพราะเกรงว่าคสช.จะใช้อำนาจปลดคนที่เห็นต่างองค์กรอิสระอื่น ๆ จะไม่กล้าทักท้วง ไม่กล้าตรวจสอบการทุจริตของรัฐ จนถึงการตัดสินใจของศาลรัฐธรรมนูญ อาจมีความเป็นอิสระน้อยลง เพราะทุกคนรู้ว่าคสช.ใช้ ม.44 ปลดผู้เห็นต่างได้”

## □ ทวงคืนความยุติธรรม

จากนั้นนายสมชัย ให้สัมภาษณ์ยืนยันไม่ได้ลาเส้นรัฐบาลและคสช.ในเรื่องวันเลือกตั้ง แต่หน่วยงานทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนายกฯให้ข้อมูลที่ผิด ทำให้นายกฯเข้าใจผิดว่า คสช.และกรม.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง ดังนั้นการที่หน่วยงานกฎหมายของนายกฯ ให้ข้อมูลทางกฎหมายที่ผิด จนทำให้นายกฯตัดสินใจใช้ ม.44 ในการปลด จึงควรคืนความยุติธรรมให้ด้วย เพราะไม่ได้พูดอะไรที่ผิดกฎหมาย ไม่ควรปลดออกจากตำแหน่ง แต่ขณะนี้ได้เก็บของแล้ว และไม่หวังที่จะกลับมาเป็นกกต. ส่วนการเสนอตัวเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้นายกฯ นั้น เชื่อว่านายกฯจะไม่แต่งตั้งแน่นอน

## □ ให้อภัย-เมินร้องศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาในช่วงบ่ายนายสมชัยได้เก็บของออกจากห้องทำงานพร้อมเดินอ้าลาเจ้าหน้าที่ กกต. จากชั้น 9 จนถึงชั้น 1 โดยมีเจ้าหน้าที่นำดอกไม้ธูปเทียน

มอบให้จำนวนมาก โดยนายสมชัยเดินออกจากสำนักงาน กกต. พร้อมอุ้มพระพุทธรูปปางอภัยทานจากวัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพระที่รองเลขฯ กกต.มอบให้ในช่วงที่เข้ามาทำงาน โดยนายสมชัย ยืนยันว่า จะอภัยให้ทุกอย่าง ปลดอวาง ไม่ถือโทษโกรธเคืองใคร ถือว่าทุกอย่างจบสิ้นลง การออกจากงานต้องออกด้วยความยิ้มแย้มเป็นสุข รวมถึงอภัยคสช.ที่มีคำสั่งปลด จากนั้นจะพักผ่อนประมาณ 1 เดือน อาจเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเยี่ยมลูกสาว และใช้เวลาเขียนหนังสือ โดยจะไม่ใช้ช่องทางใด ๆ เรียกร้องความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง เพื่อให้ตัวเองกลับมาเป็น กกต. ส่วนการใช้คำสั่ง คสช.จะมีผลต่อการทำงานขององค์กรอิสระใด ๆ หรือไม่ จะขอไปพูดในงานเสวนา ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา วิวชนจะจัดขึ้นที่สมาคมกักขฬฯ วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. นี้

## □ ใช้อำนาจเหนือ รธน.

ด้านนายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า เหตุผล คสช.ไม่สมเหตุผล โดยเฉพาะอ้างว่านายสมชัยลงสมัครเลขานุการกกต.โดยไม่ลาออกจากตำแหน่ง กกต. ถ้านายสมชัยทำผิดกฎหมายก็ปล่อยให้ไปไปตามกระบวนการกฎหมาย ผู้มีอำนาจจะแทรกแซงทำไม ถ้าคสช.ใช้อำนาจเผด็จการแทรกแซงองค์กร ควรจะยุบองค์กรอิสระทั้งหมด เพราะเป็นการใช้มาตรา 44 อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ ทั้งที่หลักการใช้มาตรา 44 เพื่อสร้างความปรองดอง แต่กรณีนี้ทำให้แตกแยกมากขึ้น จึงเห็นว่ามาตรา 44 ควรยุติได้แล้ว ทั้งนี้ ไม่ทราบว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่ แต่คิดว่าจะล้มเลือกตั้งด้วยซ้ำ ถ้าคสช.ไม่ได้เปรียบ หรือถ้าไม่มั่นใจล้มเลือกตั้งแน่นอน อดแม่พื้แท้จริง คือการสืบทอดอำนาจยาวนาน

## □ ยัน 4 กกต. จัดเลือกตั้งได้

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้กันทั้งโลกมานานแล้วว่า กกต.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง โดยต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่กกต.จะต้องอาศัยความเห็นชอบร่วมกันกับรัฐบาล เป็นอย่างนี้

ทุกสมัย และในคำสั่งศส. ที่ 53/2560 กำหนดให้ ศส. คณะรัฐมนตรี ร่วมกับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กกต. และพรรคการเมืองด้วยก็ได้ มาหรือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ถึงแม้ กกต. จะเหลือ 4 คน แต่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่นายสมชัยอ้างว่า ฝ่ายกฎหมายรัฐบาลร้องขอให้ใช้มาตรา 44 ส่วนตัวไม่ทราบ หรือที่มีการมองว่าฝ่ายกฎหมายรัฐบาลจะหมายถึงตนนั้น ก็ไม่เชื่อว่านายสมชัย จะหมายถึงตน และจะโกรธกัน เพราะสนิทสนมกันดี รวมถึงไม่คิดว่าการใช้มาตรา 44 ครั้งนี้ เชือดไก่ให้ลิงดู เพราะคนอื่นไม่ได้เป็นอย่างนี้

### □ นัดยื่นยันสมาชิก 4 เม.ย.

นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวกลุ่มวาคะห์ เตรียมแยกตัวออกจากพรรคเพื่อไทยว่า ยังไม่ได้รับการยืนยันจากนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แกนนำกลุ่มวาคะห์ว่า จะแยกตัวหรือไม่ หรือจะแยกตัวเฉพาะบางคน แต่จะมีความชัดเจนหลังวันที่ 30 เม.ย. ภายหลังครบกำหนดการยื่นยันเป็นสมาชิก แต่ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นยันกับตนให้ทราบโดยตรง หากใครจะตัดสินใจอย่างไรขอให้มาบอกเหตุผลกัน พร้อมยอมรับการตัดสินใจของคน โดยวันที่ 4 เม.ย. พรรคเพื่อไทยจะนัดอดีต ส.ส.มายืนยันความเป็นสมาชิกพรรค และถือโอกาสให้อดีต ส.ส. และสมาชิกพรรค เข้ารับคำหวั้รักษาการหัวหน้าพรรค ผู้ใหญ่ภายในพรรค และคนสำคัญในพรรคด้วย

### □ เสวนายุติธรรมภิวัตน์

วันเดียวกัน ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลุ่มยุติธรรมภิวัตน์ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาเพื่อสังคม-ไชยวัฒน์ ลินสุวงศ์ จัดเสวนาเรื่อง “เสวนายุติธรรมภิวัตน์” โดยพระพิศาลธรรมพาทิ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมไทยอยู่ในภาวะป่วย ต้องมีการหายาเพื่อบรรเทาปัญหานี้ เป็นกระบวนการยุติธรรมที่สิ้นเปลืองและล่าช้า บางคดีมีการตัดสินไปแล้วแต่เมื่อมีการร้องทุกข์ใหม่ก็รับพิจารณาใหม่ จนคดีเต็มไปหมด

ด้านนายไพฑูริย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาความยุติธรรมเกิดจากผู้มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรม และด้วยทกกฎหมายที่เอื้อต่อผู้มีอำนาจ รวมทั้งปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลโดยภาคประชาชน แต่กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เข้าสู่เป้าหมาย กลายเป็นว่ายิ่งทำยิ่งผิดกฎหมาย ทำให้ผู้มีอำนาจนำกฎหมายมาบังคับเป็นคดีความ ทั้งนี้ ประชาชนต้องมีอำนาจเพิ่มโดยใช้กลไกของกฎหมาย โดยศึกษากฎหมายเพื่อใช้ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ อาทิ ดำรวจ ดีเอสไอ หรือชั้นอัยการบางกรณีใช้อำนาจโดยมิชอบ แต่กลับไม่มีการฟ้องอัยการ ดังนั้นความยุติธรรมจะก้าวหน้าหรือไม่ อยู่ที่ประชาชน ต้องเพิ่มอำนาจให้ตัวเอง

### □ นัดถกพรรคการเมือง 28 มี.ค.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวภายหลังเข้าหารือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประมาณ 1 ชั่วโมงว่า เป็นการพูดคุยหรือเรื่องการเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยในวันที่ 28 มี.ค. ในประเด็นที่ว่าพรรคการเมืองเก่าจะทำอะไรได้บ้าง หรือทำอะไรไม่ได้บ้างในวันที่ 1 เม.ย. ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และพร้อมจะตอบทุกคำถามของพรรคการเมือง ส่วนแนวโน้มการให้พรรคการเมืองประชุมกันได้หรือไม่ ต้องดูความชัดเจนของกฎหมายอีกครั้ง เพราะคำสั่งศส. ระบุว่า ถ้ากฎหมายถูกด้วยคำสั่งศส. มีผลบังคับใช้แล้ว จะหรือให้มีการปลดล็อกพรรคการเมือง แต่อยู่ที่การตัดสินใจของ ศส.

“ส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต. มีความพร้อม แต่ยังมีข้อขัดข้องการออก เป็นกฎหมาย และให้กกต. จังหวัดแบ่งเขตแต่เมื่อกฎหมายบังคับใช้ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตด้วย” นายสุภชัย กล่าว

### □ มท. กำชับร่างหนังสือ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่น ๆ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย(มท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการใช้อัยการในหนังสือราชการที่ จ.ขอนแก่น ในหนังสือแจ้งเชิญประชุมเพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีว่า

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการ ขอข่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานทางด้านธุรการ ตั้งแต่ต้นเป็นเจ้ากระทรวง ไม่เคยไปสั่งการให้พิมพ์หนังสือให้ถูก แต่ได้สั่งการในนโยบายว่าต้องดำเนินงานให้ดี ทำตามกฎหมายไปร้องใส่ แต่เมื่อใช้ถ้อยคำผิดบ่อยครั้ง ได้กำชับให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรัดกุมให้ถูกต้อง อย่าให้เกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการร่างหนังสือถึงการพิมพ์หนังสือ เพราะที่ผ่านมาผิดมาตั้งแต่การร่างหนังสือ

### □ ยันไม่มีเจตนาดูหมิ่น

“ผมตรวจสอบประวัติผู้ที่ดำเนินการร่างหนังสือ พิมพ์หนังสือ คนที่ทำทั้งหมดเป็นคนขอนแก่นบ้าง คนอุดรธานีบ้าง ส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนั้น ในความคิดคงไม่มีเจตนาที่จะไปดูหมิ่นประชาชน คงมาจากความตั้งใจแต่อาจจะไม่ค่อยถี่ถ้วนในการกำหนดคำที่ใช้ในแผนการทำงาน” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ

### □ รังสิมันต์ได้ประกันตัว

ที่ศาลมณฑลทหารบก ที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายรังสิมันต์ โรม แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเข้าพบอัยการทหาร มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร ในข้อหาฝ่าฝืนและร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองมีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 ตามคดีหมายเลขดำที่ 83/2560 ในคดี “พูดเพื่อเสรีภาพรัฐธรรมนูญกับคนอีสาน” ที่อาคารจตุรมุข อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2559 จากนั้นนายรังสิมันต์ ถูกปล่อยตัวจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น โดยมี อ.รศ.ชนพฤษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ตำแหน่งอาจารย์ พร้อมเงินสด 10,000 บาท ประกันตัว โดยศาลได้นัดให้มาที่ศาลทหาร มทบ. 23 วันที่ 7 พ.ค. 2561 เพื่อสอบปากคำ

ต่อไป

## □ นัดเดินขบวน 24 มี.ค.

นายรังสิมันต์ กล่าวว่าจะเดินหน้าทำกิจกรรมตามเป้าหมายเดิม ให้เป็นไปตามโรดแมพที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้วางเอาไว้ ช่วงวันที่ 19-22 พ.ค. 2561 ที่ถนนราชดำเนิน ช่วงธรรมศาสตร์ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยเฉพาะวันที่ 24 มี.ค. กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะเดินขบวนจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ไปที่กองทัพบก เนื่องจากว่าเป็นที่ตั้งของ คสช. หลังจากก่อนหน้านี้ได้เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเดือนพ.ย. 2561 และขอให้ยุบ คสช. เพื่อแปลงสภาพรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลรักษาการทำหน้าที่ประการเดียว เพื่อให้ดำเนินการเลือกตั้งเกิดขึ้น และให้สังคมไทยมีบรรยากาศไปสู่การมีประชาธิปไตย

## □ เตือนห้ามผิดกฎหมาย

พล.ต.ปิยพงศ์ กล่าวในที่ประชุมโฆษก คสช. กล่าวว่า การเคลื่อนไหวในวันที่ 24 มี.ค. ได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้เกิดความเรียบร้อยและอยู่ในกรอบกฎหมาย หากจัดกิจกรรมละเมิดคำสั่ง หรือกฎหมายจะมีผลตามหลัง จึงต้องติดตามว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไร เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งหรือมือที่ 3 เข้ามาสร้างความสับสนวุ่นวาย แต่ขณะนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์เป็นห่วง ส่วนนายกรัฐมนตรียกย่องให้เกิดความสงบเรียบร้อย ทั้งประชาชนกลุ่มมวลชน และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ต้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์

## □ เร่งขึ้นทะเบียนต่างด้าว

ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รวบรวมงาน กล่าวว่า วันที่ 31 มี.ค. จะครบกำหนดการจัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ คาดว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายจะมีการลงทะเบียนประวัติเป็นจำนวนมาก จึงได้ลดขั้นตอนดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยกลุ่มต่างด้าวในกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้วมีประมาณ 5 แสนคน ให้มารายงานตัว ตรวจลงตราวีซ่าอยู่ได้ถึง 31 มี.ค. 2561 และขออนุญาตทำงาน โดยออกไปรับอนุญาตทำงานชั่วคราวถึง 30 มิ.ย. 2561 จากนั้นให้ตรวจสุขภาพ ทำทะเบียนประวัติ ทำงานให้แล้วเสร็จเพื่อทำงานได้ถึง 31 มี.ค.

2561 ส่วนกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติอีก 4 แสนคน ต้องดำเนินการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนภายใน 31 มี.ค. 2561 เพื่อให้อยู่ทำงานได้ถึง 31 มี.ค. 2561 ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ต้องดำเนินการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จมี 1.6 ล้านคน ได้ดำเนินการแล้ว 7.2 แสนคน เหลืออีก 9.5 แสนคน

## □ ยืนยันไม่ขยายเวลาอีก

“ส่วนการสแกนผ่านตาแรงงานกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ 1.6 แสนคน ขณะนี้ยังเหลือประมาณ 3.6 พันคน ยังอยู่ระหว่างออกเรือ 1.6 พันคน เมื่อขึ้นฝั่งจะดำเนินการสแกนผ่านตาทันที ขณะนี้ทุกศูนย์มีอัตราเฉลี่ยรวมกันวันละ 5 หมื่นคน เมื่อเพิ่มการทำงานเป็น 24 ชั่วโมงใน 4 ศูนย์ จะทำให้ยอดเพิ่มขึ้น 1 หมื่นคน ส่วนในกรุงเทพฯ จะได้วันละกว่า 3,000 คน มันไม่จำเป็นการปรับลดขั้นตอน เพิ่มเวลา เพิ่มช่องทาง จะทำให้แล้วเสร็จทัน 31 มี.ค. โดยจะไม่ขยายเวลาออกไปอีก แต่หากนายจ้างยังเมินเฉยภายหลังวันที่ 31 มี.ค. ลูกจ้างต่างด้าวจะอยู่ในไทยต่อไป” รวบรวมงาน กล่าว

## □ ตั้งบริษัทลูกขจัดมติกรม.

ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลาภรณ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และนายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกว่า 15 คันรถบัสยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านการจัดตั้งโครงการขาย บรอดแบนด์แห่งชาติ และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เนต เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทลูกทั้ง 2 แห่งขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2550 ที่ระบุว่า การตั้งบริษัทลูกต้องไม่ดำเนินการที่เป็นภารกิจรัฐวิสาหกิจแม่ และไม่ได้รับอำนาจผูกขาดและสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจแม่ โดยเฉพาะยังไม่มีการขออนุญาตรับ หากการโอนย้ายทรัพย์สินที่เป็นโครงข่ายภายในประเทศและโครงข่ายระหว่างประเทศ ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคมไปยัง

บริษัททั้ง 2 แห่ง

## □ เสถียรภาพรับตำแหน่ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาฯ ถึงการเขียนประเทศออสเตรเลียตอนหนึ่งว่า ได้เชิญนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเดินทางมาเยือนประเทศไทย ซึ่งทำไม่ได้ยอมรับจะมาเยือนเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นสัญญาณตอบรับที่ดีในขั้นต้นว่าประเทศต่าง ๆ เริ่มเข้าใจประเทศไทยมากขึ้น จากภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ในสายตาต่างประเทศโดยเฉพาะการยอมรับในความจริงจังของรัฐบาลชุดนี้ และนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกองค์การการค้าโลก 164 ประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์กรระดับข้อพิพาท โดยนับเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่นี้ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์การการค้าโลก เมื่อปี 2538

## □ กำชับใช้บทไทยนิยมฯ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขอให้ทุกศึกษา กำกับ ผู้ใหญ่บ้าน และอปท.ช่วยกัน ให้ความร่วมมือเข้าไปร่วมกับคณะทำงานในแต่ละพื้นที่ของตน เพราะหลายอย่างนั้นใช้บทของไทยนิยม หลายอย่างใช้บทของรายจ่ายประจำ แต่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ไม่อย่างนั้นไม่ทราบว่าทำอะไร จะไม่เกิดการสอดประสานบูรณาการกัน จะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิม เมื่อใช้เงินไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ ฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายกท้องถิ่นแต่ละระดับ ขอให้บริหารจัดการให้ได้ในการจัดทำโครงการ เพื่อใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

## □ พร้อมสกัดกินทุจริต

ที่กรมพัฒนาที่ดิน นายกฤษฏา บุญราช รวบรวม.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการประชุมขับเคลื่อนการทำงาน “การลดต้นทุนการผลิตและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ว่า งบประมาณของกระทรวงฯ 2.4 หมื่นล้านบาท ที่ร่วมกับโครงการไทยนิยมฯ โดยต้องเน้นการมีส่วนร่วมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าถึง ขอ

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 25 มีนาคม 2561

ปีที่: -

ฉบับที่: 25000

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 179.76 Ad Value: 395,472

PRValue (x3): 1,186,416

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 'สมชัย' เก็บของเล่นให้ภรรยา 'บิ๊กตู่' ขอพักผ่อนไม่เรียกร้อง

เน้นย้ำว่าจะต้องโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อน หรือกระจุกตัวอยู่แต่กลุ่มเดิม ๆ โดยทุกขั้นตอนต้องรัดกุมอย่าให้มีการทุจริต โดยได้เชิญหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตมาดูแลทุกขั้นตอน หากพบข้อพิรุธจะสั่งระงับโครงการทันที และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ 12 คน มาร่วมตรวจรับโครงการด้วย.